The Love Story

Giới thiệu
Nhân vật nữ:1. Nguyễn Ngọc Khánh Băng (Tên Tiếng Anh: Jully Mariana) là con gái duy nhất của gia đình Mariana sống tại anh quốc, sở hữu một công ty thời trang Fashion Star đứng đầu thế giới và tập đoàn Star đứng thứ hai thế giới về tài chính.

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/the-love-story

Mục lục

1. Chương Tập1-1 : Nói Chuyện Với Papa Và Mama

2. Chương Tập 1-2: Tôi Sẽ Nhớ Mặt Cô

3. Chương Tập 1 –3 : Tại Trường Blue Sky

4. Chương Tập 1-4: Cuộc Chạm Mặt Đầy Bất Ngờ

5. Chương Tập 1- 5: Sự Nhộn Nhịp

6. Chương Tập 1-6 : Cuộc Đua Không Có Gì Gay Cấn Cả

7. Chương Tập 1-7:cuộc Tình Tay Ba

8. Chương Tập 1-8 : Sự Quan Tâm Của Anh

9. Chương Tập 1-9:chăm Sóc Cô

10. Chương Tập2-1:cuộc Thi Đến Thật Nhanh

11. Chương Tập 2-2: Đau Lòng

12. Chương Tập 2-3: Lo Lắng…nhớ Về Quá Khứ

13. Chương Tâp 2-4 : Joe Không Đến

14. Chương Tập 2-5: Vui Mừng Không Hết

15. Chương Tập 2-6:kết Quả Bất Ngờ

16. Chương Tập 3-1: Buổi Hẹn Hò Đầu Tiên

17. Chương Tập 3-2: Giày Đôi

18. Chương Tap 3-3 : Gặp Lại Anh Trai

19. Chương Tập 3-4: Cùng Joe Đi Lon Don

20. Chương Tập 3-5 –đến London

21. Chương Tập 3-6 : Nè !cô Giám

22. Chương Tập 3-7 : Đi Chơi Cùng Người Khó Chịu

23. Chương Tập 4-1 : Cảnh Đêm Lãng Mạng

24. Chương Tập 4-2 : Buổi Họp Báo

25. Chương Tập 4-3 : June Xuất Hiện

26. Chương Tập 4-4 : Chụp Hình

27. Chương 4-5 :mâu Thuẫn Gia Tăng

28. Chương Tập 4-6: Chăm Sóc Cô

29. Chương Tập 4-7: Tom Chở Về

30. Chương Tập 4-8: Sàn Catwalk

31. Chương Tập 5-1 : Sự Thật Tàn N Muốn Về Nhẫn

32. Chương Tập 5-2 : Chuẩn Bị

33. Chương Tập 5-3 : Buồi Dạ Hội-1

34. Chương Tập 3-4 :buổi Dạ Hội 2

35. Chương Tập 5-4 :đính Hôn

36. Chương Tập 5-5 Kết Hôn, Sang Pháp

37. Chương Tập 5- 6 :cuối Cùng Cũng Tốt Đẹp

1. Chương Tập1-1 : Nói Chuyện Với Papa Và Mama

Tập 1-CHƯƠNG 1: Nói chuyện với papa và mama

-Phu nhân và lão gia muốn nói chuyện với cô tại phòng làm việc

-Đươc tôi xuống ngay

Không biết có một điều bất ngờ gì nữa đây. Có thể chấp nhận nó không. Tiếng bước chân chậm rãi khuôn mặt lạnh lùng bước đi trên cầu thang

Cốc cốc cốc……………………………………….

-Con vào đi

- Gọi con có chuyện gì không ạ

- Pa pa và ma ma có chuyện muốn nói với con, con hãy ngồi xuống ghế trước đi

Pa pa nói giọng nhẹ nhàng:

-Con mới từ Việt Nam trở về London vậy con thấy Việt Nam ra sao?

-Rất đẹp, papa vào thẳng vấn đề luôn đi

- Vậy ba không vòng vo nữa . Ba và mẹ muốn cho con học tại Mỹ với thân phận là thiên kim tiểu thư của gia đình Mariana

-con không thích

-Tại sao??????????

- Con không muốn ai biết thân phận của mình

-Con đã che giấu điều đó suốt 17 năm rồi giờ cũng nên cho báo chí và mọi người biết đi

- Không bao giờ

-Con phải nghe lời của ta

- Từ trước đến giờ con làm gì đều thông qua ý kiến của ba mẹ giờ con muốn quyết định học năm còn lại với sự tự do chứ không phải là một thiên kim tiểu thư.

- Ta không đồng ý , ta sắp cho con quản lí công ty Fashion Star ta muốn con vừa học vừa quản lý.

- Con có thể vừa học vừa làm việc nhưng con không muốn ai biết thân phận của mình để từ đó làm đề tài cho báo chí

- Nhưng con cần phải làm quen với sự có mặt của bao chí

- Con không muốn

- Vậy con định vào trường nổi tiếng của Mỹ bằng cách nào?

-- Con sẽ tham gia kì thi lấy học bỗng dành cho những thiên tài tại trường Blue Sky nổi tiếng của Mỹ

Ba ngập ngừng, mẹ khẽ giọng nói:

-Anh cứ để con tự quyết định đi cũng còn năm cuối là con nó vào đại học rồi che đậy sự thật 1 lần nũa có sao đâu

-Em ak, anh muốn con nó có quyền trong trường

-Em tin rằng con nó cũng lớn rồi và nó có đủ thông minh để không bị ai ăn hiếp

- Anh không muốn như thế

-Hãy để con tự quyết định, anh và em còn có chuyện phải lo mà

Trong sự do dự.Ba đồng ý với cách chọn lựa của con nhưng ba muốn sau khi học xong lớp 12 co sẽ tiết lộ thân phận của mình và đính hôn với người ba mẹ đã chọn cho con

-Con đồng ý nhưng còn chuyện đính hôn thì con không thể hứa

-Con muốn làm ba tức giận phải không

-Con không cố ý

Con nghe lời ba đi đừng để ba tức giận không là con sẽ không có sự chọn lựa nào nữa đâu

-Thôi con đồng ý

-Tốt !giờ co hãy về nghỉ ngơi để mai còn đăng ký học bổng

-Con biết rồi . Good night papa and mama.

Khuôn mặt có chút vui nhưng lẫn nổi buồn trờ về căn phòng của mình

-Thôi dù gì cũng che đậy thân phận của mình được ngày nào hay ngày đấy. Không biết anh hai giờ sao rồi. Anh ơi mau du học về nhanh đi em ghét sự quản lí của cha mẹ lắm rồi.

Ngày hôm sau:

Ba chuần bị xe cho con rồi đấy hãy đi thi đi

Mama nói: Cố lên con gái yêu quý của mẹ

-Con sẽ cố gắng tốt

Tại phòng thi

Còn 5 giây nữa là các em nộp bài thi: 5…4…3…2…1…hết giờ

Học sinh lập tức đặt bút xuống không ai cầm một cái gì trên tay cả. Giám thị đi thu bài của phòng học sinh, kiểm tra xong cất tiến nói: “ Tốt lắm! Bây giờ các em nghỉ giải lao chuẩn bị cho cuộc thi giao tiếp”

Cô bước thong thả ra ngoài trên mặt có sự tự tin ra8ng2 mình sẽ lấy được học bổng này trong tay. Bỗng:

Một tiếng rầm

2. Chương Tập 1-2: Tôi Sẽ Nhớ Mặt Cô

Tập 1: CHƯƠNG 2: Tôi sẽ nhớ mặt cô
-Cô là ai hả sao giám đụng vào người tôi

- Tôi không cố ý đâu xin lỗi anh

-Sao có thể nói một câu xin lỗi là xong chứ

- Vậy anh muốn tôi làm cái gì

- Tôi muốn cô phải trả giá

-Giá gì chứ??? Giọng đầy sự phẫn nộ

- Thấy em xinh đó tôi muốn kiss em

- Không được anh không có quyền anh là ai mà giám nói như thế chứ

- Tôi là người sẽ thi vào trường Blue Sky với số điểm cao nhất và cũng là thiếu gia đấy

- Anh đừng có nói chuyện kheo khoan nữa, nhìn anh giống người ăn chơi vậy sao có thể thi vào trường đó chứ

- Cô xem thường tôi, vậy cô đến đây làm gì?

- Tôi cũng như anh thôi

- Vậy cộ định học ở trường Blue Sky?

- Tức nhiên, anh đừng coi thường tôi đấy

- Vậy chúng thử xem ai sẽ thi vào với số điểm cao nhất chứ

-Được tôi chấp nhận nhưng nếu anh thua anh phải xin lỗi tôi

-Được nếu em thua hãy làm bạn gái của tôi

- Được tôi chấp nhận

- Tốt. Tôi thích cách ăn nói của em. Chúng ta hẹn gặp nhau lớp 12a1 tại trường Blue Sky.

OK

Tại phòng giao tiếp với người mỹ:

-Hello. Nice to meet you.

Nice to meet you,too

-What’s your name?

My name is Juniel

-OK. My name is Rivera and today You can speak to me?

Oh, yes

-Do you like subject?

I like English

Why?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Cuộc phỏng vấn cú diễn ra kéo dài hết 5 phút thì cô đi ra với gương mặt đầy tự tin.

Về đến nhà, không khí lạnh lẽo không bóng người khiến cô có chút buồn bã, đi lên phòng, nằm xuống giường

Anh ta là ai chứ tại sao anh ta khiến mình tức khi ở bên anh ta, tại sao chứ? Tại sao? Từ trước đến giờ chưa ai làm tôi tức ngoại trừ ba má tôi , người khiến tôi vui chỉ có mình anh hai

Reng…reng…reng…

Alo!

-Anh hai nè

Anh hả em nhớ anh lắm đó

-Anh cũng nhớ em, anh nghe ba mẹ nói em hôm nay thi lấy học bổng để vào Blue Sky sao?

Dạ!

-Chúc em sẽ thực hiện được ý muốn của mình

Em cảm ơn anh, vậy khi nào anh về?

-Em học hết lớp 12 là anh về. Em có boy nào chưa?

Anh cứ đùa em làm sao có được chứ, em chưa nghĩ đến chuyện đó

-Nghĩ đến là vừa rồi đó

Em không muốn

-Lại cãi nữa rồi, khi nào em mới hết chứng bướng bỉnh chứ

Khi nào anh về

-Thui, đến giờ anh phải đi học rồi, bye bye

Bye Bye , anh nhớ về sớm đó

-Anh biết rồi, hi vọng khi anh về em sẽ hết tính ngang bướng

3. Chương Tập 1 –3 : Tại Trường Blue Sky

TẬP 1 – CHƯƠNG 3 : Tại trường Blue Sky
Mọi người biết gì chưa hôm nay sẽ có hot boy hot girl chuyển vào trường đó

HS1: Nghe nói họ ngang tài ngang sức nhau đó

HS2: Trường mỗi năm chỉ có 2 học sinh được nhận vào là do học bổng còn nhiêu là do gia đình có thế lực đó

HS3: Họ có giỏi bằng Prince và Queen của trường mình không?

HS4: Không biết họ ra sao nữa? Nhưng nảy chờ vẫn chưa thấy đến

Chiếc xe sang trọng dừng trước cổng trường

Ai vậy? nam hay nữ vậy

Tiếng học sinh nữ vang lên: Ồ! Anh ấy đẹp trai quá. Thế là Prince trường mình có đối thủ rồi

-Sao không thấy hot girl đến vậy

Hot boy đi vào trường khiến cả trường xôn xao hẳn lên, các bạn nữ mặt mày ngơ ngác như người bị chập dây điện, miện thì sắp chảy cả nước miến.

Anh ta vẫy tay chào mọi người

-Mong mọi người giúp đỡ nhiều

Giọng nói nhẹ nhàng khiến các học sinh nữ như vỡ nát con tim, trái tim rung lên.Không ai biết anh ta học lớp nào cả chỉ thấy anh ta đi lên phòng hiệu trưởng

Các bạn nữ do thấy trai đẹp nên cũng đã về lớp hết cả vì phóng HT không ai được phép bước đến dù một bước chứ không sẽ bị phạt dọn dẹp trường một tháng

Tùng! Tùng! Tùng!!!!!!

Không ai thấy học sinh nữ đến thất vọng đi vào nghĩ trong đầu rằng chỉ là tin đồn thôi năm nay chắc không có nữ chuyển đến rồi

Tại lớp 12a2

Cả lớp xôn xao bàn tán về học sinh mới.

Cô GVCN bước vào. Các em trật tự

Cả lớp nín thin.

-Hôm nay có em học sinh mới chuyển vào. Em bước vào đi

Cả lớp ồ lên bởi tiếng các bạn nữ

Anh ấy vào lớp mình kìa, sướng quá ak vậy lớp mình được học chung với cả hai hot boy

_lớp trật tự nha, em giới thiệu về mình đi

-Chào các bạn mình tên là: Lương Thế Hào tên tiếng anh là Tom Norman cứ gọi mình là Tom được rồi.

_Tốt lắm, em vào chỗ cuối lớp ngồi chung với June nhak

Anh ta vẫn còn trông đợi vào một điều gì đó nên chưa chịu bước vào chỗ ngồi

Tiếng thầy HT vang lên: “ Thầy xin giới thiệu với cá em một học sinh mới bằng điểm với Tom là bạn…….

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên:

Là girl or boy vậy mọi ngườì

Bạn nam ngồi đầu lớp : HOT GIRL mọi người ui

-Chào mọi người cứ gọi mình là Jully là được, em có thể ngồi ở đâu được cô

_ Em ngồi chỗ bạn nam dưới lớp đi

-Dạ, dáng người cô bước xuống với sự ngưỡng mộ của các bạn nam và sự ghen tị của các bạn nữ bởi vì cô ta chính là người đầu tiên bằng điểm với một ngươì học sinh nam.

4. Chương Tập 1-4: Cuộc Chạm Mặt Đầy Bất Ngờ

Tập 1-CHƯƠNG 4: Cuộc chạm mặt đầy bất ngờ
Thầy HT nói:

Chúng ta sẽ có một cuộc thi dành cho các Prince và Queen cho trường chúng ta và năm nay hai người thắng cuộc sẽ làm gương mặt đại diện cho trường và làm người mẫu cho nhãn hiệu thời trang nổi tiếng Fashion Star đứng đều thế giới.Cuộc thi sẽ dành cho 4 người của lớp chúng ta qua 2 vòng thi đó là bạn June và Joe quán quân năm trước và hai bạn mới chuyển vào Jully vá Tom, ai sẽ là quán quân của năm nay hãy đón xem vào tháng tới đồng nghĩa các em sẽ có 1 tháng chuẩn bị

Thầy hiệu trưởng bước đi, dưới lớp có một sự đấu đá giữa hai người mới chuyển vào:

Cô đang ngồi cùng với Joe bỗng giật mình, bởi tiếng hét

-Cuối cùng cũng gặp được cô rồi

_ muốn gì nói đi

-Sao hôm nay em lạnh lùng thế

_ Kệ tôi

-Vụ hôm bữa giờ tính sao

HỌ có cá nhau cái gì kìa mọi người

_Không biết

-Vì bằng điểm nên chúng ta tạm thời bỏ qua cho nhau

_Ok

-Nhưng tôi vẫn muốn cá

_Tôi không có thời gian

-Em bắt buộc phải tham gia

_Không được

-Nếu em không cá sẽ là con rùa rụt cổ. Rùa haha rùa

_Tôi chấp nhận lần này thua anh phải trả giá cho sự cá cược ngày hôm nay

-Được thôi nếu em thua sẽ như lời nói hôm bữa

_Ok, hẹn gặp nhau vào lúc 8h tại Caffe của trường không gặp không về, đề tài anh tự chọn

-Được thôi

Họ cá nhau cái gì kìa, tối phải xem mới được

Các học sinh bàn nhau tối nay mặc đồ gì để gây ấn tượng với boy và girl nên họ cũng không để ya1 gì đến Joe và June hoàng tử và nữ hoàng của trường

Ánh mắt Joe hình viên đạn hướng về Jully , nói với 2 bà bạn thân

-Con nhỏ mới vô chảnh thiệt, mới vô đã có sự để ý của Tom

-Bà được ngồi kế Tom mà

-Anh ta lúc nào cũng nhìn nó, chàn thiệt

-Cón Joe thì sao

-Anh ta lạnh lùng nhưng vẫn đáng yêu, anh ta không hề để ý đến tui

-Từ hồi nó mới bước vào trường đã được toàn trường để ý đúng là chảnh thiệt

-Nó sẽ biết tay nếu dành Prince (cả 2)

Tại sân trường đồn ầm nhau về cuộc thách đấu giữa hai học sinh chuyển vào, họ cược nhau ai sẽ là người thắng……

Tiêng1 rộn nhịp của sân trường lúc càng rộn rã nhưng Jully vẫn lạnh lùng ngồi kế Joe, cả hai họ đều có tính cách lạnh lùng như nhau nên là tâm điểm của mọi người. June và Tom nhìn họ với cặp mắt tức giận vì họ không nhìn June và Tom một lần

Tom tự nhủ: “ Em sẽ là của anh

June: “ Nó không thể ngồi kế Joe được”

Hai bọn họ nhìn với cặp mặt đỏ như hòn lửa như muốn chém chết người ngồi kế họ nhưng những lời bàn tán thế nào cũng khiến họ im lặng.

5. Chương Tập 1- 5: Sự Nhộn Nhịp

Tập 1: CHƯƠNG 5: SỰ NHỘN NHỊP
Mới 7 giờ mà Caffe đã nhộn nhịp hẳn lên, tiếng bàn tán của mọi người xôn xao về cuộc thi .Bỗng một người bước ra trong trang phục đẹp đẽ đó chính là June cô chính là Mc của ngày hôm nay.

-Chào các bạn, mình là June hôm nay sẽ là Mc và là người ra luật cho cuộc thi gay cấn này và người ra đề thi sẽ là một điều bí mật tới phút cuối cùng các bạn sẽ biết.

Luật thi như sau:

Hai thí sinh sẽ cùng nhau thi một vòng duy nhất trong quá trình thi không được sự giúp đỡ của ai và không mang theo một vật gì ai là người trở ra đầu tiên sẽ là người chiến thắng.

-Sao lại vậy chứ, lỡ may hot boy của chúng ta khát nước,đói thì lấy gì ăn chứ

-Luật gì lạ vậy

-MC nói to: Các bạn im lặng hết đi và bây giờ xin mời người ra đề bước ra.

Tiếng bước chân vang một lúc gần hơn

-A, là Prince không lẽ Prince ra đề sao?

-Là prince kìa mọi người

-Anh ta lạnh lùng vậy mà cũng đồng ý là người ra đề cho cuộc thi sao ?

-Người này thật tài giỏi, có thể thuyết phục được hoàng tử lạnh lùng

-Cuộc thi chắc gay cấn lắm đây

MC

-Và bây giờ xin mời anh ra đề

Đề hôm nay là sẽ là………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. : Hai bạn của chúng ta đang ở trong rừng các bạn có thấy không ?.

-Thấy anh ra đề gì vậy

Ai là người ra khỏi rừng đầu tiên sẽ là người chiến thắng

HS nhốn nhào

-Họ không ra được thì sao

-HỌ là thiên tài và cũng là người đồng hạng trong cuộc thi chắc họ sẽ ra được thôi

-Tội hotboy của ta quá

_để một mình cô gái trong rừng rất nguy hiểm nhak

MC

-Cám ơn anh và bây giờ chúng ta hãy nhìn lên máy chiếu để coi họ đang ở giữa rừng. Trên người không mang theo một cái gì

Có cả camera nữa mọi người, họ đầu tư kĩ thật

-MC :Trong quá trình thi sẽ không có quay lại

6. Chương Tập 1-6 : Cuộc Đua Không Có Gì Gay Cấn Cả

Tập 1 CHƯƠNG 6 : Cuộc đua không có gì gay cấn cả
Trong rừng

Tôi sẽ chiến thắng em, em chờ làm bạn gái tôi đi

-Không cần, c húng ta thi thôi

Nói xong 2 người cầm hai tờ giấy chỉ đường rồi mỗi người một ngã, tại caffe vẫn còn tiếng ồn ào

Hot boy cố lên

Jully cố lên

Biết trước cuộc thi sẽ diễn ra lâu và không biết chính xác bao giờ sẽ kết thúc nên ai cũng chuẩn bị đầy đủ thức ăn nước uống để ăn và ngồi chờ họ về

-Nghe nói rừng đó rất sâu và nguy hiểm không biết họ có tìm thấy đường ra không

-Hồi đó có 2 người vào nhưng không thấy tung tích đâu cả

-Chỉ có người đủ thông minh mới ra được thôi

-Nhà trường cấm rồi nếu ai vô sẽ bị kỉ luật tại sao còn thi

-Có khi còn bị đuổi học, ko biết họ sẽ ra sao

-Nhất định họ phải ra được

CỐ LÊN TOM AND JULLY

Loa Loa Loa các bạn ơi hãy cùng cổ vũ nhiệt tình nào

Chào các em, đây là cuộc thi hết sức căng thằng và gay cấn nhà trường đồng ý cho hai em thi vì họ là những người thông minh và đâỳ bản lĩnh của trường ta họ sẽ ra được để chứng minh năng lực chúng ta hãy cùng cổ vũ nhiệt tình nào.

Cố lên! Cố lên!

Tại rừng

Hai người vẫn tiếp tục đi và tìm bảng chỉ dẫn tiếp theo

-Jully cố lên mày nhất định làm được

Bảng chỉ dẫn số 2 tìm thấy,

Đi theo con đường này bạn sẽ tìm được một con suối bạn hãy suy nghĩ câu trả lời sau và tìm ra bảng chỉ dẫn số 3 : Con mèo gì đi bằng 2 chân? CHÚC BẠN THÀNH CÔNG!

Con gì đi bằng 2 chân mà phải là mèo, mèo đi 4 chân mà,……………………………………….

Con gì? Con gì? Con gì???????????????????????????????????????

Tới nơi

Suối trong veo quá 1 đẹp quá, mình phải rửa mặt mới được

-Bỗng tiếng sét vang ầm bên tay

Chết sắp mưa rồi phải nhanh câu đố mới được

-Lục lọi trong chiếc ba lô cô tìm thấy được cuốn truyện

A ! Đúng rồi. Trong phim hoạt hình mèo KITY đi bằng hai chân

Vậy câu trả lời là Kity. A nó kìa nhìn sau bụi cây xanh

Thấy tờ giấy để trong con mèo tôi vội lấy đọc :

Chúc mừng bạn đã giải xong bảng chỉ dẫn số 2 và bây giờ là chỉ dẫn số 3. Bạn sẽ chú mưa tại hang động hãy tìm ra hang động và chọn một trong hai vật áo mưa và dù và suy nghĩ câu trả lời để tìm ra bảng chỉ đường sau : Nếu được chọn một trong hai bạn sẽ chọn ai ?

Câu hỏi gì lạ vậy chọn ai là chọn ai chứ ? Thôi kệ nó là gì trời sắp mưa rồi mau tìm hang động thôi

Bầu trời đúng rồi, trời tối sẽ thấy sao và…………. Chòm so cung phủ nó sẽ chỉ đường ình

Coi coi nó kìa a nó chỉ về hướng bắc, hướng bắc hướng bắc đây đúng là hướng bắc , chết rồi trời mưa rồi mau chạy thôi, sao đâu nó bị mây che rồi giờ phải làm sao đây

-Nè cô kia, cô không định trú mưa hả ngại gì chứ định ướt hết người luôn hả

Sao anh ở đây

-kệ tui đi

Anh ta đến bên cô nắm lấy tay kéo cô vô hang

Thả tôi ra anh làm gì vậy

A,

Anh nắm tay cô ấy hai người đã bị té đang đè lên nhau trong khoảnh khắc hồi hộp

-Cô làm bạn gái tôi nhé

Không đời nào

-đã bị đè thế này em còn nói như thế, nữa có muốn tôi………..

Thôi được tôi đồng ý

-Vậy đồng ý sớm hơn thì khỏi phải thi cuộc thi này rồi

Tại anh ép tôi thôi

-Thôi được rồi mau vào hang để sưởi ấm thôi

Được thôi tùy anh

-Cô sao vậy

Tôi không sao

-Thiệt chứ

Ừ anh thả tôi ra đi

Anh ta vẫn không chịu thả đưa tay lên trán

-Trán cô nóng quá mau mau nằm xuống nghỉ đi

Anh thả tôi ra đi lẹ lên

-Tôi không thả (kéo tay cái mạnh cô đã nằm trên đùi anh)

Anh làm gì vậy

-Nằm im đi

Cô nhìn lên mặt anh có gì đó hút hồn cô

-Cô sao vậy

Không sao mà tại sao anh quan tâm tôi thế

-Tại tôi thích cô

Anh thích tôi sao không đời nào?

-Từ khi gặp em anh đã không quên được hình bóng của em

Sợ anh ta làm cô rung động

Thôi được rồi chúng ta đi ngủ thôi

Nói xong cô nằm im trên đùi anh ta ngủ một cách ngon lành

-Em ngủ rồi sao

Trong phút im lặng anh ta cảm thấy rất vui và nhắm mắt ngủ nhiếp đi

*Sáng hôm sau

-Em tỉnh rồi sao

Ừ

-Ăn sáng đi, ngon miệng nha

Thank you

-Sao giờ chúng ta có định thi nữa không

Tùy anh

-Vậy chúng ta cùng nhau ra khỏi khu rừng này nhé

Ừ

-Sao em nói chuyện vô cảm thế

Chứ anh thích sao

-Phải gọi là anh đi” Anh ơi, chúng ta cùng nhau đi”

Anh dám

-Sao giờ em có nói không?

Anh chúng ta cùng đi thôi

( Bó tay anh ta dám cưỡng ép tui hả, đồ ác độc)nghĩ thầm

-Nắm tay như vậy sướng quá ak ước gì ngày nào cũng được như vậy

*tại trường

Mọi người ơi họ về rồi kìa

A họ nắm tay nhau về

-Chào mọi người tôi về rồi đây

June: cùng nhau về sao? Đúng thiệt là thiếu gia

Tom: Mọi người nghe đây từ đây tôi và Jully sẽ chính thức quen nhau không ai được đụng đến cô ta chú không sẽ biết tay tôi

Leo và Jack : cậu về rồi sao?

ừ

-Quen được hogirl của trường luôn ta đúng là không tầm thườn

Anh ta chỉ cười quay sang nói chuyện với Jully

Em về trước đi

-Ừ,

Cô lặng lẽ quay người ra về

*Tại café Angel

_KHông hổ danh là đại ca, quen được girl vừa xinh đẹp như vậy

Tức nhiên chỉ cần anh ra tay là ai cũng phải theo thôi

_Mà mình thấy Jully lạnh lùng quá quay về cũng không chào hỏi

Mình thích cô ta như vậy lạnh lùng mà dễ thương

_Hình như cậu thích Jully thật rùi đó

Ê mọi người nghe nói Tom là thiếu gia của tập đoàn Norma còn Joe là người thừa kế của tập đoàn đứng thứ nhất về ngành tài chính

Họ sẽ cạnh tranh với nhau sao

Cuộc thi lần trước không gay cấn nhưng lần này chắc chắn gay cấn hơn

7. Chương Tập 1-7:cuộc Tình Tay Ba

Tập 1 chương 7:cuộc tình tay ba
Chào các em hôm nay là buổi sinh hoạt lớp đầu tiên các em có chuyện gì muốn nói không?

-Tom: Thưa cô em muốn chuyển chỗ đến Jully

Ồ

June em đến ngồi chỗ Joe đi, Jully lại chỗ Tom

-Joe: Không được, em thích ngồi kế cô ấy

Tom : tôi muốn ngồi kế Jully

(cả 2 đều không chịu thua ai, tranh giành nhau ác liệt khiến cô giáo không thể nói câu nào nếu phải lựa chọn thì sẽ đáp tội với hai thiếu gia của tập đoàn lớn nhất thì không hay, hey thật là khó chịu nhưng trong lúc bối rối lại được cả lớp cứu)

Cô ơi hay cho các bạn ấy thi với nhau đi

-Ý kiến hay đó vậy cô sẽ ra đề rồi mời các em lên

( Cô giáo lấy cuốn nâng cao ngay cả các anh chị đại học cũng không giải được rồi mời hai người lên bảng, cả hai nhìn mắt nhau như đang tuyên chiến đầy ác liệt ai thắng thì cô ấy sẽ thuộc về người chiến thắng cuộc chiến đầy căng thẳng nhưng được mọi người cổ vũ nhiệt tình)

-Cô giáo: cả lớp cùng đếm nào 1…2…3 bắt đầu

Cả hai đều đứng yên không nhúc nhích như đang suy nghĩ bài toán khó vậy dưới lớp với sự cổ vũ nhiệt tình cố lên hai prince! Cố lên! Cố lên!!!!!1 . Còn June ngồi dưới liếc nhìn Jully với ánh mắt như muốn nuốt chửng cô vậy đó nhưng Jully vẫn không ngó gì lấy một cuốn nháp ra rồi giải bài toán . Trên bảng sau khi suy nghĩ cả hai đều đặt phấn viết cùng lúc nét phấn rất nhanh di chuyển cả lớp hồi hợp không biết ai sẽ viết xong trước. Không khí tràn ngập đầy sự căng thẳng khiến ai cũng không thở nổi, cô giáo thì lo lắng nếu cả hai cùng thắng thì phải làm sao đây.

-Woa! Cả hai xong cùng lúc. Cô ơi xem đáp án mau lên

- Các em cô rất vui nói với các em rằng người chiến thắng là là là..là..là..là………………………………..cả hai. Xin chúc mừng các em( dưới lớp Jully cũng giải ra kết quả nhưng chỉ thua 2 bọn họ là giải sau thôi)

-Cô ơi vậy giờ sao đây

June ý kiến: cô ơi chúng ta cần phài tốn thời gian về chuyện này làm gì cứ để chỗ ngồi y cũ đi ai cũng biết rằng bạn Tom đang quen Jully nếu cho hai người bọn họ ngồi kế nhau thì sẽ không học được đâu vậy nên cho hai bạn ấy ngồi xa nhau thì đúng nhất

-Thui được rồi cứ theo ý June vậy đi( cô thở thào nhẹ nhõm)

Cả lớp : cô nói đúng đó

( Có đứa còn thì thầm: vậy là mình vẫn còn cơ hội với Tom nếu để con nhỏ được xã hội quan tâm( nhận học bổng) ngồi kế thì coi như hết cơ hội may quá)

*Chỗ Tom

-Tại sao cô lại bênh vực cho Joe chứ

_Tôi thích

-Sao cô có thể thốt ra tứ thích chứ nếu để Jully ngồi kế tôi thì cô sẽ có cơ hội nhiều hơn với Joe sao. Cô nói tôi nghe đi tại sao? Tại sao cô lại làm như vậy chứ?

_Anh kệ tôi đi tôi tự có cách chứ không phải dùng cách này.

-Được thôi để tôi coi làm thế nào cô tách được hai người họ ra

_Học đi không tí bị phạt đó

-Được( giọng nói đầy sự tức giận)

* Chỗ Joe

Lại là câu hỏi

-Tại sao cậu lại như vậy sao không để tôi đi chứ

_Không thích

-Sao anh nói không nhưng tôi nói có

_Cô nói có thì làm gì chứ chẳng lẽ cô thích cậu ta rồi

-Ừ thì sao chứ

_Cô dám nói vậy à tại vì tôi thích..thích( suy nghĩ một lát không nói nữa)

-Nè nè (anh ta không trả lời) cậu không trả lời tôi hả nè nè( tâm trạng cô bực bội khó chịu)

* Nhóm bà tám

-Nè mấy cậu không lẽ Joe thích người được xã hội quan tâm chứ

_Không đời nào ?

Để ý đi Joe không cho Jully đi sang Tom không thích chứ là gì

-Ừ cậu ấy thích cô ta rồi

Chẳng lẽ đây la cuộc tình tay ba sao ?

_Có thể lắm

-Vậy June thì sao cậu ấy hơn cô ta rất nhiều học giỏi , là Queen của trường mà gia đình lại có quyền nữa chứ( có vẻ khinh thường người nghèo nhưng họ không biết rằng thân phận thật sự của Jully).

8. Chương Tập 1-8 : Sự Quan Tâm Của Anh

Tập 1 chương 8 : Sự quan tâm của anh
JUne : sau giờ học tôi muốn gặp cô

Jully : được thôi ( cố biết rằng điều không hay sẽ đến gương mặt trở nên tối sầm lại)

*Bị đánh

-Cô tới rồi à

_Ừ

-Cô biết chuyện gì khi cô tới đây chứ

_Thì sao( giọng lạnh lúng đáp)

-Cô muốn chết ak

Không trả lời

Cơn tức giận của June nổi lên nắm tóc tát cô khiến cô đau, Julia cũng ùa theo đánh đập người cô vì dám cướp đi Tom. Bọn họ cứ thế đánh vì cô dám cướp đi người mà họ thích.Cô sắp ngất đi thì Hellen nói to :

-Hai cậu dừng lại đi cậu ta sắp chết rồi kìa

June : thì sao chứ cậu ta chết thì liên quan gì đến tôi cũng là thứ con nhà nghèo thôi thì có tiền đâu mà kiện chứ( nói xong lại tiếp tục đánh cô)

-Cậu nhìn kìa Joe đến kìa , cậu muốn để cậu ta nhìn thấy cậu đánh người sao. Chạy thôi

(Nói xong Hellen nắm tay hai người bạn chạy đi để mặt Jully ở đó ai cứu thì cứu(tại vì lời cô nói thiệt ra là giả))

Thấy lâu không thấy cô về chỗ Joe lo lắng đi tìm. Tìm khắp nơi không thấy đâu bỗng có tin đồn

_MỌi người biết không Jully ngất xỉu ở ngoài nhà vệ sinh kìa

-Không ai dám cứu cậu ta cả vì sợ đáp tội ( không biết sợ đáp tội với ai vì họ không biết ai đánh cô với lại cô là con nhà nghèo nên không dám đụng đến những người có quyền lực)

_Nhưng mà Tom đâu ? cậu ta là bạn trai của Jully mà

-Không biết nữa

Nghe những lời trên, Joe cảm giác như có gì vỡ nát trong con tim liền chạy như bay về phía nhà VS. Tơí nơi cậu ta vội bế cô ta chạy ra khỏi cổng trường bắt một chiếc Taxi đưa cô đến bệnh viện để lại trong trường đầy lới bàn tán. June nghe được ti đó nổi giận lôi đình vứt đồ đạc lung tung. Lúc này Tom đến trước cổng trường nghe thấy tin này cũng vội chạy tới bệnh viên.

*Tại bệnh viện

-Cô không sao chứ ! Bác sĩ nhất định phải cứu được cậu ấy bao nhiêu tôi cũng trả

_Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức

Cô trong phòng cấp cứu ở ngoài anh rất lo cho cô không biết tại sao lại có cảm giác như vậy không lẽ cậu đã có tình cảm với cô ta không dám nghĩ nữa. Bên cạnh chuông điện thoại vang lên là Tom cậu ta nắm bắt thông tinh nhanh đấy (Joe nghĩ)

-Alo

_Bệnh viện nào ?

-MAB

Không nói câu nào nữa cậu ta cúp máy

Bác sĩ bước ra ngoài

-Cô ấy không sao chứ

_May mà đưa tới bệnh viện kịp thời không là xảy ra chuyện rồi

Anh ta thở phào nhẹ nhõm

-May quá

_Cô ấy cần phải tỉnh dưỡng và bồi dưỡng đầy đủ

-Tôi biết rồi

Ở trong phòng hồi sức

-May mà cô không sao

Rầm. Jully em không sao chứ

-Cậu không biết gõ cửa sao

_Em ấy không sao chứ

-Thấy rồi còn hỏi mà gọi thân mật nhỉ( anh ta ghen)

_May quá em không sao cả

-Cậu đến rồi tôi về

_Không đợi cô ấy tỉnh hả

-Không cần thiết có cậu chăm sóc cô ấy được rồi nhưng nếu cậu để cô ấy có chuyện gì thì chết với tôi

Nói rồi cậu ta bước đi

_ Khô ng lẽ cậu ta thích em (Tom nghĩ)

9. Chương Tập 1-9:chăm Sóc Cô

Tập 1 chương 9:Chăm sóc cô
-Em tỉnh rồi sao

_ừ

-Muốn ăn gì không anh mua cho?

_Cơm

-Ừ, anh đi mua

_Cám ơn

Cô ngủ thiếp đi chờ anh mua cơm về nhưng chờ mãi không thấy

-Cậu chủ, ông chủ muốn gặp cậu

_NHưng giờ không thể tôi có công chuyện

-Điện thoại, cậu nghe đi ông chủ muốn nói chuyện với cậu

Nghe xong mặt anh trở nên u ám gọi cho ai đó

-ALO

_Cậu có thể chăm sóc cô ấy không tôi có công chuyện

-Không

_Vậy cậu muốn cô ấy chết đói hả, cô ấy muốn ăn cơm

-Được tôi sẽ mua cho cô ta

_Cám ơn tôi sẽ sớm quay lại

*Phòng hồi sức

Nó to và đẹp chỉ giành cho những người giàu mới có thể ở, khuôn mặt cô xinh xắn khiến ai cũng không chịu nổi

-Cơm nè dậy ăn đi

_Tom đâu ?

-Không biết

_cậu nói đi Tom đâu (giọng la hét)

-Đã nói không biết rồi mà

_Cậu làm gì cậu ấy rồi ?

-Cậu ta tự nhiên gọi cho tôi nói mua cơm cho cô rồi cúp máy không tin cô xem đi

Cô ấy xem có phần hối hận vì những gì nảy chờ vừa nói

_Xin lỗi

-Không có chút hối hận gì cả

_Thôi tôi ăn cơm( gạt đi sự chỉ trích của anh)

_A ! Đau quá

-Tay cô không sao chứ!

_Không sao

Tự tay ăn cơm lần nữa

_A!

-Không được rồi để tôi cho cô ăn

_Đã nói không cần mà

Không nói gì biết cô kháng cự lại vội lấy tay nắm chặt tay cô còn tay kia đúc cho cô ăn.

-Thả tôi ra anh cho tôi ăn vậy sao chứ

Không để cô nói gì vội vàng hôn lên môi cô anh ta cũng không biết rằng mình đang làm gì nữa vội vàng lui ra nói

-Nếu cô không cho tôi đúc tôi sẽ kiss cô lần nữa

_Thôi được

Joe cho Jully ăn hết cơm

-Xong rồi. Tôi về đây

_Khát nước rót tôi một ly nước được không

Anh đi rót nước rồi cho cô uống, uống xong cô nói

_Tôi muốn ra ngoài đi dạo cậu dắt tôi đi được chứ

-Được

Joe đỡ lấy người cô từ từ dìu cô ra ngoài

-Cô thấy thế nào rồi

_tốt

-Ừ, vậy được rồi

_Mà tại sao cậu quan tâm tôi thế?

-Không tại sao cả, có người nhờ tôi thôi

_Sao anh không nói được câu ngọt ngào với tôi chứ, đúng là con người lạnh lùng

-Tôi lạnh lùng sao, còn đỡ hơn cô, cô còn lạnh lùng gấp ngàn lần tôi

_Anh dám nói tôi lạnh lùng sao?

-Ừ, tôi đưa cô tới bệnh viện không được nghe lấy một câu cám ơn mà còn bị chửi nữa chứ!

_anh cứu tôi sao chứ vậy sao Tom không nói tôi nghe

-Chắc anh ta muốn dành công với tôi

_Tom là con người tốt không bao giờ nói dối tôi cả

-Vậy ak

_Tôi không hỏi anh ấy nên anh ấy không nói là phải rồi

-cô hãy đợi đó đừng tin tưởng ai hết chứ không sao này phải hối hận

_Kệ tôi đi tôi không cấn cậu quan tâm, chắc anh muốn tôi tin tưởng anh chứ gì

-Tùy cô

_Cậu đừng hòng đối với ai chứ cậu thì không bao giờ

-Cô sẽ hối hận những lời cô vừa nói

_mà thui, tôi khát nước cậu mua giúp tôi được chứ ( cô gạt đi những suy nghĩ của anh để không phải tranh cãi với anh cả)

-Ừ để tôi đỡ cô lại đó ngồi

_được

-Mà cô muốn ăn gì không tôi mua luôn cho, cô cần phải ăn để hồi phục sức khỏe

_Tùy cậu tôi ăn gì cũng được

-Ok tôi đi mua , cô ở đây chờ tôi

_Được, cậu về sớm đó.

(Jully suy nghĩ trong đầu: cậu ta sao lại quan tâm mình thế mà không biết Tom đâu rồi cậu ta không sao chứ, lo cho anh ấy quá ak).

10. Chương Tập2-1:cuộc Thi Đến Thật Nhanh

Tập2 chương 1:Cuộc thi đến thật nhanh
2 tuần cô nghĩ để lấy lại sức giờ cô có thể đến trường được rồi, từ khi cô bị thương thầy HT và học sinh trong trường đều rất lo lắng cho cô nên nhà trường đã họp hội đồng và đưa ra quyết định sẽ gắn thêm camera ở khắp mọi nơi đề phòng có người bị đánh. Ai cũng vui mừng và không lo gì cả đi lại thoải mái hơn nhưng chỉ có June và Hellen gương mặt tối sầm vì không thể làm gì để đối phó với con nhỏ đó nữa nhưng có lẽ hai người họ không thể nào chịu thua con nhỏ đó được.

Cả trường nhộn nhịp lên

- mọi người biết tin gì chưa cuộc thi chọn ra Queen và Prince tối nay sẽ tổ chức đó

_Hả gì chứ sao nó đến nhanh vậy mà ai là người tham gia vậy

-Bảng thông báo lại xem đi

_Sao vậy có 4 người thi sao

-Có Tom tham gia nữa vậy 2 chàng ai thắng ai thua đây thiệt là không biết được

Còn June và Jully nữa ai thắng đây

Suy nghĩ không thể nào kết thúc được ai cũng lo lắng cho 4 người bọn họ, có 1 sự lo lắng không hề nhẹ

*Ở trong lớp

Tom chạy như bay tới chỗ Jully

-Cậu biết gì chưa?

_Chưa

-Tối nay diễn ra cuộc thi Princee and Queen đó

_Vậy ak! Có gì không

-Em biết trước rối sao?

_Ừ, biết từ ngày hôm qua

-Sao em biết được?

_ Tự nhiên biết thôi

Joe: 2 cậu ồn ào quá nói gì ra kia nói đi im cho tôi đọc sách

Tom:cậu nói gì chứ lớp là của chung mà sao cậu có thể nói vậy chứ

Joe:Nhưng cậu ồn quá rồi đó

Tom:Cậu muốn gì chứ?

Joe :Chả muốn gì cả

Jully: hai cậu được rồi đó định làm trò cười cho cả trường này sao. Ồn ào quá đi

Tom: Anh xin lỗi

Joe như được có người bảo vệ vui mừng ngồi ung dung đọc sách

Jully: Tom ak! Không sao đâu chúng ta ra ngoài kia nói chuyện

Cả lớp như được xem một màn kịch vui mừng bàn tán xôn xao

-Ê mấy cậu Tom với Joe cãi nhau vì con nhỏ đó kìa

_Ừ, cậu ta xứng để họ cãi nhau chứ

-Không đời nào. Tom đã quen con nhỏ đó là quá lắm rồi nó còn định cướp luôn cả Joe sao?

June bước vào nghe được những lời bàn tán xôn xao liền lên cơn điên

-Các cậu im hết đi

Nghe được lời giận dữ của June không ai dám hó hé câu nào, liền im ngay lập tức.

11. Chương Tập 2-2: Đau Lòng

Tập 2 chương 2: Đau lòng
-Tom ak cậu biết không từ khi cái tin tụi mình quen nhau đã làm cho cả trường này nhôn nhao lắm rồi mình không muốn làm đề tài ọi người bàn tán nữa

_Jully mình biết nhưng mình thật sự yêu cậu mất rồi

-Tom nhưng mình thì không, hôm bữa trong rừng là do…

_Jully cậu đừng nói nữa minh2 biết hôm nữa là do mình đe dọa cậu nên cậu mới đồng ý nhưng chẳng lẽ mấy ngày nay cậu kkho6ng có chút cảm giác gì với mình sao

-Mình ..mình….mình..

_Cậu trả lời ấp úng chứ gì, Jully cậu ình 1 tháng đi mình sẽ khiến cậu yêu mình

-Mình không thể

_Năn nỉ cậu đó, ình cơ hội có được không 3 tuần cũng được mà

-Thôi được, chỉ 3 tuần thôi đó

_Cảm ơn cậu, tụi mình đi uống nước đi được rồi

Reng..reng…reng…

-Alo

_Jully con hả là mẹ nè

-Mẹ gọi con có chuyện gì không/

_Cuối tuần này có một cuộc gặp đối tác con đi vối mẹ được chứ

-Không đi được không mẹ

_Mẹ nghĩ con nên đi vì con sắp trở thành chủ tịch củ Fashion Star rồi

-Thôi được

_Mẹ sẽ cho người đến nhà trang điểm cho con, đồ mẹ sẽ mua cho con

-Dạ

_Mà nè con nhất định phải thắng trong cuộc thi tối nay đó

-Mẹ cũng biết sao?

_Tất nhiên, đây sẽ là cơ hội nâng cao hình ảnh cho con để sau này trở thành chủ tịch nữa chứ

-Con sẽ cố gắng

_Được rồi chúc con thi tốt nhé

-Cám ơn mẹ

_Bye con yêu

-Bye

* Cúp máy

-Mẹ cậu gọi hả

_ừ

-Mà cậu từ nay đừng có nghe lén người khác nói chuyện được chứ

_Sao cậu lại giận dữ với mình

-CẬU…CẬU…(Thái độ giận dữ)

_Thôi mình xin lỗi cậu được chứ

-Thôi tụi mình đi uống nước đi

Trong đầu Jully suy nghĩ: tại sao mẹ lại ép mình chứ! lần này lại bày mưu gì nữa đây, lúc nào cũng làm mình phải suy nghĩ , hey. Mà lúc nảy chắc Tom đau lòng lắm mình có nói quá không? Cậu ấy có giận mình không? Lo quá! Mà mình làm sao thế này sao lại quan tâm đến anh ta chứ.

_Jully cậu không sao chứ?

-Mình không sao, mình về nhà trước nha

_sao vậy chưa uống nước mà?

-Thôi, mình mệt lắm, về nhà nghĩ ngơi để tối còn thi nữa

_Để mình đưa cậu về

-Thôi, mình tự về được mà

_Cậu tự về được chứ?

-Ừ, Bye nha tối gặp lại

_Cậu về cẩn thận nhé

-Bye

_Bye

(Tom: cậu ấy không sao chứ, nhìn cuộc điện thoại hồi nảy có vẻ cậu ấy không vui lắm hi vọng cậu ấy không sao .)

12. Chương Tập 2-3: Lo Lắng…nhớ Về Quá Khứ

Tập 2 chương 3: Lo lắng…nhớ về quá khứ
Về tới nhà, ngôi nhà tuy đẹp lộng lẫy nhưng chỉ có vài người giúp việc thôi, từ khi quyết định việc học này cô hầu như biết rằng cuộc đời mình có lẽ không được như ý muốn bởi vì ba mẹ cô luôn là người áp đặt mọi chuyện kể cả cuộc đời của cô

-Gì Trương giúp con bật ti vi được không?( Gì là người yêu thương cô chăm sóc cô từ bé đến lớn)

_Dạ thưa cô chủ

Cô mở đại một kênh coi nhưng không ngờ nó lại mang đến những nỗi đau quá khứ cho cô, nó như một sự thật mà cô không ngờ đến chắc có lẽ cuộc đời mình sẽ như vậy chịu sự sắp đặt của mọi người.

*Quá khứ phũ phàng ở việt nam

- Khánh Băng à, tại sao con lại làm những chuyện như thế chứ?

_ Mẹ, con không hề biết về chuyện này với lại con cũng đâu làm đâu?

-Nhưng mẹ của Khánh nói con là người đánh bạn ấy mà

_ Con không hề biết chuyện gì đã xảy ra lúc con đến đó bạn ấy đã bị đánh rồi, con chỉ muốn cứu bạn ấy mà thôi

-Con thật sự không biết chứ, con đừng nói dối nữa, con có biết rằng vì con mà ba mẹ đã mất mặt thế nào không? Để họ không phải kiện con ba mẹ phải cầu xin năn nỉ thế nào chứ, gđ ta là gđ có thế lực con việc gì phải đánh một đứa như thế, nó chỉ là một đứa nhà nghèo thôi

_Mẹ đừng nói nữa, từ nhỏ đến giờ mẹ không hề có một việc gì quan tâm đến con, với lại con nói gì cũng không được mẹ tin tưởng , mẹ có phải là mẹ của con không chứ?

Tát cho cô một bạt tai

-Con! Sao con giám nói thế. Mẹ đã vất vả sinh con ra như thế nào mà con lại nói như vậy?

_Mẹ sinh con làm chi chứ? Sinh con ra lại không quan tâm tới con vậy sinh làm chi để con phải khổ. Từ trước đến giờ con bị gì cũng không được mẹ quan tâm, bị té cũng không nhận được một lời hỏi han chỉ toàn là sự trách mắng, ngay cả ba cũng vậy chỉ cần công việc có một chút khó khăn gì đều đổ lỗi, chút giận lên con, không hề hỏi con lấy một câu, mọi người thực sự có coi con là con không chứ lúc nào cũng chỉ chú tâm tới công việc không quan tâm gì đến gia đình, trong nhà ai làm việc gì thì kệ họ không thèm hỏi lấy một câu, ba mẹ nghĩ có tiền là có tất cả sao chứ ?( Nghĩ tới đây cô khóc rất nhiều)

-Mẹ sinh lỗi con nhưng nếu không có tiền mọi người sẽ kinh thường mình con không biết được đâu ? Sau này lớn lên sẽ hiểu tất cả.

_Tiền ?Tiền ?tiền ? Tiền quan trọng lắm đúng không ? Tùy mẹ vậy Con buồn ngủ rồi, mẹ ra phòng cho con ngủ đi

-Được. Con ngủ ngon.

Khi mẹ ra khỏi phòng chuông điện thoại reng lên…..

-Alo

_Cậu thấy sao ? Vui chứ !

-Cậu là người bày ra sao ? Cậu…

_Chúc cậu vui với vở kịch này nhé

-Cậu có biết tôi đau khổ thế nào không ?

_Không thì sao ? Cậu là con nhà giàu mà biết được gì chứ.Thôi, tôi cúp máy đây, cảnh báo với cậu rằng : đừng sống vì tiền có thề tiền sẽ mất đi mình yêu quý nhất

Cũng chính vì cuộc gọi từ ngày hồi hôm đó mà Jully không cho ai biết thân phận mình, che giấu hết năm trung học và cả phổ thông nữa và rời khỏi Việt Nam sang Anh sinh sống cùng với anh hai, từ đó anh hai là người chăm sóc, yêu thương cô. Nhưng cô vẫn lo lắng rằng có thể một ngày nào đó cô sẽ mất đi những người yêu thương.

Hồi ức hiện về một lúc nhưng nó đã để lại cho cô nỗi lo lắng, đau khổ, cô khóc rất nhiều

Tại sao ai cũng đối sử với mình như thế chứ ? Tại sao ? Tại sao ?

13. Chương Tâp 2-4 : Joe Không Đến

Tâp 2 chương 4 : Joe không đến
-Cô chủ tới giờ rồi dậy đi

_Dạ, con dạy liền

-Bà chủ cho người rước cô tới trường bà sợ cô gặp nguy hiểm, phu nhân còn nói sẽ tới trường cô trao giải hi vọng cô sẽ thắng trong cuộc thi này

_Gì nói gì với mẹ con vậy, con chưa bao giờ thấy mẹ quan tâm đến con như vậy ?

-Gì chỉ nói phu nhân quan tâm đến con hơn thôi mà

_Con không cần gì nói với mẹ con từ trước đến giờ chưa mẹ chưa bao giờ quan tâm hãy để cho việc đó như vậy đi

-Gì xin lỗi

_Thôi gì xuống dưới nhà đi, con thay đồ xuống ngay

-Vâng, tôi xuống nhà liền ( cúi chào rồi rời đi)

*Tại địa điểm thi đấu

HS1 :Mọi người ơi, sắp tới giờ rồi chưa thấy Joe và Jully đâu hết vậy ?

Hs2 :Không lẽ có chuyện gì với họ sao ?

HS3 hét lên : Jully tới rồi kìa

Cô vừa bước vào mọi người liền cổ vũ nhiệt tình, Tom chậy đến bên cô chào hỏi nhiệt tình : ‘’Cậu đến rồi ak ? ‘’, ‘’Ừ’’. Phóng viên thấy bóng dáng hai người họ chay nhanh đến liền phỏng vấn ( đây là cuộc thi tìm người đại diện cho Fashion Star và cũng là cuộc thi tìm Prince and Queen cho trường nổi tiếng nước Mỹ Blue Sky

-Xin chào tôi là phóng viên của đài truyền hình ….(giới thiệu bản thân) tôi muốn được phỏng vấn em Jully và em Tom đây

Jully : Chắc chị đã phóng vấn June và Joe rồi chứ ?

PV : đúng vậy, nhưng còn cậu Joe thì chưa

Jully : vậy hãy đi tìm cậu ta mà phỏng vấn tôi không thích

PV :tôi biết cậu ta bao giờ cũng đến muộn nên không bao giờ có cơ hội phỏng vấn cậu ta cả. Cho tôi đyược phỏng vấn hai em

Jully : đã nói là không thích phỏng vấn mà, phỏng vấn cậu ta đi tôi không thích ồn ào

PV :Nhưng…

Tom cướp lời :Chào chị, tôi rất vui được gặp chị tôi tên là Tom Norman, 18 tuổi, là người nhất định phải thắng cuộc thi này, sở thích tôi là….mẫu người lý tưởng……………….(nói một lèo khiến PV không kịp sao chép lại) Thôi tôi có việc bận, tôi phải đi.Jully, chúng ta đi thôi

PV : nè cậu sao cậu dẫn JUlly đi rồi tôi muốn phỏng vấn cô ấy mà(hụt hẫn, nhưng cũng phải bỏ cuộc)

Jully : Tom cảm ơn cậu giúp tôi thoát khỏi đám phiền phức đó

Tom :Không có gì mà cậu định trả ơn tôi sao đây ?

Jully :Trả ơn sao ?

Tom :đúng vậy ! Giúp thì phải trả lại chứ nhân cơ hội này chúng ta hẹn hò luôn nha

Jully: Cậu!

Tom: Sao giờ muốn làm gì trong buổi hẹn hò thử nào?Tôi sẽ chiều ý cậu

Jully: Đã vậy chúng ta đi chơi đi, 7h tại công viên

Tom:Cám ơn nhiều vậy ngày mai mình đi liền nha

Jully: được, tùy cậu

Họ cùng nhau tiến về phía trước lễ đài làm lễ sân trường nhôn nháo

HS1: JUNE,TOM,JULLY tới rồi còn Joe đâu?

HS2:Cậu ta lúc nào trả đến trễ chứ

HS1: Nhưng cậu ta đến thường trước có 5 phút thì bắt đầu làm lễ còn lần này thì còn 2 phút nữa là đến rồi

HS3: Chẳng lẽ cậu ta bỏ cuộc sao?

HS2: Không có đâu, cậu ta là Prince mà sao có thể bỏ cuộc được chứ

HS1: Ê bắt đầu buổi lễ rồi kìa

MC: Chào tất cả các học sinh trường Blue Sky đã đến với cuộc thi ngày hôm nay cuộc thi dành cho những hs giỏi nhất của trường thi

Tiếng vỗ tay náo nhiệt, cùng với bản băng rôn:Cố lên, Jully!, Fan của Tom cũng không sợ hét lại “Tom vô địch”, June cũng không thua: ”Queen chiến thắng”,Còn fan Joe “Joe là nhất, Prince..Prince…Prince…” “Ủa, sao Joe chưa đến vậy

MC:và bây giờ xin mời 4 hs bước lên sân khấu..

Cắt ngang lời MC: Joe chưa đến

MC: vậy giờ sao đây

HT nói: Chúng ta đợi Joe khoảng 5 phút nữa nếu cậu ta chưa đến sẽ bị loại khỏi cuộc thi này

HS: Loại…Là loại sao..Joe ơi cậu đến đi đến đi nhất định phải đến để còn là Prince của trường năm nay nữa chứ

MC: trong quá trình cậu ta, chúng ta cùng chơi trò chơi nào?

HS: Trò gì vậy?

MC: Ai thông minh nhất! Ai thắng sẽ là người được cộng điểm trong cuộc thi HK tới

HS:Còn Joe thì sao?

MC: Cậu ta sẽ đến thôi, chúng ta bắt đầu thi nào

Câu hỏi đầu tiên: là về lịch sử: TRường chúng ta thành lập năm nào? Ai là HT đầu tiên? Năm đầu tiên có tất cả bao nhiêu học sinh?

HS bàn tán xôn xao( khiến thức đã học chắc lẽ là quên rồi? Ai học trường này mới đầu đều phải học lịch sử của trường hết. Mặc kệ mọi người bàn tán Jully vẫn ngồi yên không quan tâm chuyện gì xảy ra đang nghĩ xem luật của cuộc thi là gì để cón ứng phó kịp thời nhưng còn hai người còn lại thì khác: Lo lắng gọi diện thoại hỏi Joe đang ở đâu nhưng chỉ nhận được câu trả lời là:”Xin lỗi Tôi Không biết”

1 PHÚT TRÔI QUA……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2 Phút trôi qua vẫn thấy không thấy Joe đâu……Còn đám học sinh vẫn tập chung suy nghĩ quên đi cả việc của Joe, chỉ có đám thần tượng là lo lắng, bàn tán những nơi Joe có thể đến rồi đi tìm nhưng kết quả lại là không thấy.

14. Chương Tập 2-5: Vui Mừng Không Hết

Tập 2 Chương 5: Vui mừng không hết
3 phút………….4 phút…………………………………….

Mc: các bạn có kết quả chưa vậy còn 1 phút cùng

HS: sắp hết 5 phút rồi Joe chưa đến sao?

Cùng đến nào Fan của Tom đếm lớn vì coi như Tom mất một đối thủ

10…9…8…7…6…5…4…3…2….1…hết giờ

Vậy chúng ta rất tiếc vì thế xin mời thầy HT lên nói câu hủy thi đấu của em học sinh Joe

Thầy Ht bước lên: Thầy rất tiếc nói với các em một điều Joe sẽ bị hủy tư cách…tư cách..(câu nói khó có thể thoát ra)

Bỗng một âm thanh vang lớn:” Trường thành lập năm bao nhiêu? Bao nhiêu hs thì không có tài liệu ghi lại chỉ biết rằng người sáng lập ra là một người bí ẩn không ai biết, khi ông sáng lập ra đã bỏ trường ra đi giao trường ột người bạn.

Cả trường nhốn nháo: Ai nói vậy?( quay người lại tiến nói)

-Ah! Joe đến rồi cậu ấy đến rồi

(Thầu HT cũng vui mừng, hs càng vui hơn nữa cả Tom và June cũng vui còn Jully vẫn như cũ không hể biến đổi sắc mặt, lạnh lùng khó đoán

-Thầy HT: tốt qua! Joe đến rồi! Chúng ta bắt đầu cuộc thi thôi

MC: Vậy giờ xin giới thiệu các cị khách mời ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu có sự góp mặt của thầy Ht, ông Harry Mariana và phu nhân của ông là ngươì đến từ nhãn hiệu thời trang Fashion Star, ngoài ra còn có các bạn học sinh của trường và các Phóng viên đến từ các đài truyền hình trên toàn quốc(Hs vỗ tay vui mừng). Xin mời bà Mariana lên công bố giải thưởng và vì sao chọn trường là người tổ chức cuộc thi ngày hôm nay? Xin mời bà

-Bà Mariana: Tôi xin chào các bạn học sinh và mọi người có mặt trong cuộc thi ngày hôm nay, lí do chọn trường vì trường là nơi hội tụ các hs ưu tú đến từ các quốc gia, nhân cơ hội trường chọn Prince and Queen cho trường thì chúng tôi cũng muốn hai học sinh đạt giải sẽ là người đại diện cho nhãn hiệu thời trang của chúng ta, người thắng sẽ cùng chúng tôi sang Anh Quốc quay quảng cáo và chụp hình, chi phí ăn ở sẽ do tập đoàn chúng tôi lo hết, đặc biệt hơn nữa họ sẽ là người đại diện cho bìa lịch năm sau của Fashion Star vì cũng sắp hết năm rồi. Hi vọng các thí sinh ngày hôm nay sẽ thi thật tốt. GOOD LUCK TO YOU!

MC: Xin mời thầy HT lên công bố thể lệ cuộc thi

-THT:Chào tất cả các em và các vị khách mời đến ngày hôn nay, cho tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành. Cuộc thi hôm nay sẽ khác với mọi năm và hồi hợp hơn( dưới khán đanh bàn luận xôn xao) Các em trật tự. Cuộc thi năm nay sẽ chỉ có một vòng duy nhất và người thắng cuộc sẽ là người do các vị ban giám khảo bên trong cuộc thi quyết định ( lưu ý: ban giám khảo bí mật). Các em cũng có thể đã biết nơi đây là cấm địa của trường không được phép vào. Hôm nay trường phá lệ sẽ cho cuộc thi diễn ra trong này nhưng sẽ không được ai tiết lộ những đề thi trong đây, các em sẽ không được chứng kiến các Idol của các em thi nên việc thi đấu chỉ có những người thi biết. Các em hãy nhìn về phía bên phải mình, sau khi những thí sinh thi xong những người dám khảo bên trong sẽ là người quyết định, họ sẽ chiếu ánh đèn sáng nhất vào 2 bạn chiến thắng trong vòng 5 phút nếu không có sự thay đổi nào thì hai người được chiếu ánh đèn sẽ là người chiến thắng. Một lần cuối, thầy xin tuyên bố với bốn em thi đấu rằng khi thi xong không ai được tiết lộ cuộc thi và những diễn biến bên trong nếu ai tiết lộ sẽ bị trừng phạt

MC: và bây giờ xin mời 4 em bước về phía trước chuẩn bị thi đấu

Tấm màn đỏ chắn phía trước từ từ mở ra, ồ là hang động có 5 lối vào sao

MC: đúng vậy cuộc thi này là hang động, mỗi thí sinh sẽ bước vào một hang động để hoàn thành những phần thi trong đó rồi bước ra, quyết định sẽ do những người thi trong đó quyết định.Và bây giờ cuộc thi được chính thức bắt đầu.

4 thí sinh xuy nghĩ bước vào hang nào, sau một thời đánh đo suy nghĩ cuối cùng cũng quyết định June là người bước vào hang động đầu tiên, hang số 2 (từ trái sang phải), Tom chọn hang số 1, trước khi đi cậu ta để lại một câu:”Cố lên nha Jully” rồi bước vào hang,Joe và Jully cũng bước vào hang số 4 và hang số 3 (lần lượt)

HS: họ bước vào rồi không biết cuộc thi sẽ ra sao chúng ta sẽ không được nhìn thấy họ thi sao.Chán thiệt.

MC: 4 thí sinh đã bước vào thi đấu để chờ họ trở ra sẽ có những tiết mục văn nghệ, tiết mục đầu tiên sẽ là màn trình diễn của lớp 11a2 với bài You are not alone

Không khí với những tiết nhạc du dương vang lên nhưng không ai biết rằng đã qua 3 tiếng rồi vẫn không thấy họ đâu trời cũng gần khuya rồi.Hết các tiết mục văn nghệ vẫn không thấy họ MC quyết định sẽ cho họ chơi những trò chơi vui nhộn nhưng vẫn không thấy họ bước ra.Dưới trường bắt đầu xôn xao

HS1: Các bạn đã 5 tiếng rồi vẫn không thấy họ bước ra rồi, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa

HS2: từ trước đến giờ có tổ chức thi nhưng chưa bao giờ lâu đến vậy , lâu lắm cũng chỉ có 3 tiếng

HS3: Nơi đây là cấm địa không biết có chuyện gì không, lo quá

Thầy Ht lúc này cũng lo, không biết bên trong đang sảy ra gì nửa (thầy cũng không biết vì nơi đây là cấm địa) thầy chỉ nhận được lệnh là cho các em thi ở đây không biết sẽ lâu đến vậy

3 giờ sáng………………………………………………………rồi 4 giờ sáng…………………………………….5 giờ sáng……………………………6 giờ sáng vẫn chưa thấy ai ra thật lo quá đi

Cả trường hầu như cả đêm ngủ ở ngoài không về nhà cũng không về kí túc xá , ba mẹ Jullly cũng thấy lo cho con nên quyết định gọi điện thoại cho thư ký kêu tìm hiểu về nơi cấm của trường Blue Sky nhưng không có một thông tin liên quan gì như nó là một nơi thần bí, họ rất lo cho con nhưng đã hứa sẽ không tiết lộ thân phận của con mình ,họ có nên thất hứa không. Đúng 7 giờ, tin vui bất ngờ Tom là người đầu tin bước ra, 7h30p June là người bước ra tiếp sau đó là Joe,7h45p vẫn không thấy jully đâu, bà Mariana nhấc điện thoại lên:”chuẩn bị lực lượng , trong vòng 1 tiếng vẫn không thấy tiểu thư Jully bước ra thì đi tìm mặc kệ nơi đây là khu cấm địa.

15. Chương Tập 2-6:kết Quả Bất Ngờ

Tập 2 Chương 6:kết quả bất ngờ
-Jully chưa ra mọi người

Tom cũng bắt đầu lo lắng cho cô, quay lưng lại định đi tìm cô thì điều bất ngờ xảy ra

-Jully kìa mọi người, cậu ấy ra rồi

Tom chạy đến:Jully cậu không sao chứ?

Jully:Ừ, vẫn bình thường

Tom:Tốt rồi

MC: Tốt quá rồi, sau gần 10 tiếng, 4 thí sinh của chúng ta cũng hoàn thành bài thi và bây giờ là kết quả của cuộc thi, chúng ta cùng hướng về nơi công bố kết quả và bây giờ xin bật đèn lên, chúng ta cùng xem ai sẽ được chiếu sáng , 5 phút bắt đầu………………………………….

Ánh sáng đèn chiếu lên từng người ở dưới thì la tên người mà mình thích, kết quả thậ là hồi hợp, lúc thì dừng lại ở Joe, lúc thì Tom, lúc thì June rồi lúc thì Jully, không biết được là ai cả( nôn quá phải không mọi người)bỗng bóng đèn rọi sáng lâu nhất trên người của Tom và June, không chiếu qua ai nữa cả.Lúc này MC nói:”Tom và June có thể giữ được ánh đèn hết 5 phút này không, chúng ta cùng xem nhé’’.$ phút trôi qua, tầm thắng nằm trong lòng bàn tay

HS1: Không lẽ Joe bị mất danh hiệu Prince sao? Không thể nào?

HS2: Joe! Cố lên tụi em ủng hộ anh

HS3:Jully! Cố lên

Biết ánh đèn không xoay về hướng mình cô quay sang nhìn về hướng ba mẹ, cô thấy họ đang nhìn về phía mình gương mặt đang rất buồn, cô cũng thấy buồn bỗng một tiếng vang lên

-Jully cậu thua rồi chỉ cón 30 phút nữa thôi

_June ak!cậu đừng tự tin quá( thốt lên câu đó nhưng lòng cô chắc chắn rằng mình sẽ thua)

Mc:Cùng đếm nào: 5…4…3….ồ bóng đèn hình như đã thay đổi trong những giây cuối cùng, và tôi xin tuyên bố người chiến thắng cuộc thi là JOE và LULLY

HS: Joe thắng rồi, Jully là Queen, những tiếng hét la lớn nhưng vẫn c1 những tiếng thì thầm : June bị mất danh hiệu rồi

June nghe được những lời bán tán gương mặt tức giận không ngờ mình lại thua con nhỏ đó, trong lòng suy nghĩ tại sao chứ ngay phút giây cưới cùng tại sao lại thay đổi chứ? Không thể nào?

Tom tuy buồn nhưng vẫn đến chia vui cùng Jully”Chúc mừng cậu”

MC: Bây giờ xin mời ông bà Mariana lên chào phần thưởng cho người thắng cuộc và thầy HT lên trao vương niệm cho Prince and Queen và cả hot boy and hot girl ngày hôm nay

Bà Mariana: Chúc mừng hai cháu!Ta rất vui vì được mời hai cháu là gương mặt đại diện cho nhãn thời trang năm nay của fashion Star

Thầy HT : Chúc mừng các con

Ở dưới tiếng vỗ tay náo nhiệt

THT : Chúng ta hôm nay đã mệt rồi ngày hôm nay toàn trướng sẽ nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu đi học lại

Tiếng vui mừng xôn xao

Hai người bạn thân Hellen và Julia đi bên phía người bạn thân an ủi

-June ak : Không sao đâu ? Đừng buồn nữa

_Hai cậu biết gì chứ, đừng có nói nữa mình không muốn nghe

Hellen nói: cậu đừng có như vậy, ghen tị thì có ích gì chứ chỉ là một cuộc thi thôi mà

June: Cậu không hiểu đâu

Helle: Ai nói mình không hiểu chư!Cậu cứ sống thế này thì sẽ thua Jully suốt đới đó

June: cậu…cậu…

Julia cắt ngang vì sợ hai bà bạn cãi nhau: Thôi đừng nói nữa, hai cậu cũng về nghỉ ngơi đi, ngày mai đến trường

Helle: được đó, chúng ta về thôi

Bên kia là Tom với Jully

Tom: Jully chúc mùng cậu là queen của trường

Jully: cảm ơn, cậu cũng là hot boy mà

Tom: Sao bằng cậu chứ, mình nhắc cậu đừng quên buổi hẹn tối nay lúc 7 h nhé

Jully: mình sẽ tới

Tom: Bye nhak mình về nghỉ ngơi đây

Jully: Ừ cậu về đi

(Tom đi đước một lát thì chuông điện thoại reng lên một bảng nhạc đó là bài “you are not alone” bài này Jully rất thích)

Là mẹ sao?

-Alo

_Con hả? Chúc mừng con nha

-Thank you

_Vậy là mẹ con chúng ta có cơ hội làm việc chung với nhau rồi

-Đúng vậy

_Mẹ gọi cho con vì sự hợp tác của tập đoàn, con định sẽ chọn ai là đối tác?

-Con vẫn chưa biết.Đang suy nghĩ

_Vậy suy nghĩ đi, mẹ tin quyết định của con, công ty Star hợp tác với ai mẹ sẽ cho con tùy quyền quyết định, cố gắng làm cho tốt để mọi người còn tin tưởng con nữa

-Được, con mệt rồi muốn đi nghĩ, Bye Mama

-Bye con yêu

Bỗng một tiếng nhỏ vang lên: “Là Mama của cô ấy sao?’’

-Ai vậy? ( Jully la ) nhìn xung quanh không thấy ai cả “ Mình nghe lầm sao? Thôi kệ về nghỉ ngơi đã”.

Joe thì về từ lúc nào cũng không ai biết, báo chí đi tìm hai người thắng nhưng cũng phải bỏ cuộc vì lật tung cả trường vẫn không thấy hai người họ.

16. Chương Tập 3-1: Buổi Hẹn Hò Đầu Tiên

Tập 3 CHƯƠNG 1: Buổi hẹn hò đầu tiên
-Gì Tương, 6 h gì kêu con dậy nha, con mệt quá muốn đi ngủ

_Tối cô muốn anh gì vậy?

-Nấu con ít cháo đi?

_Cô chủ ngủ dậy mới ăn phải không?

-Ừ, gì kêu con taxi lúc 6h45p nha, con muốn đi ra công viên hít thở không khí

_Được, cô chủ ngủ ngon nha

-À, có ai gọi tìm con cứ nói con có việc bận nha kể cả công ty

_Dạ

Lên tới phòng, cô liền ôm gối ôm ngủ một giấc ngon lành

6 tiếng trôi qua, cô vẫn ngủ mãi đến khi gì Trương kêu cô thì cô mới dậy và đi tắm

-Cô chủ cháo xong rồi

_dạ, để con xuống đó ăn

Ném thử vài muỗng”Cháo gì nấu ngon quá “cám ơn cô đã khen”

-Taxi đến chưa gí?

_Dạ, đang chờ cô ngoài cổng

-Con đi đây, chìa khóa con mang theo rồi, gì buồn ngủ cứ ngủ trước đi

_dạ, thưa cô

Tại công viên, Tom đã đến lâu rồi,7h vẫn chưa thấy Jully đến, trong lòng lo sợ không yên, sợ cô xảy ra chuyện gì?

7h30p cô vẫn chưa đến, anh định đi tìm thì thấy cô liền vui mừng chạy lại

-Nè, em định để tui leo cây luôn hả? Mới buổi hẹn hò đầu ti6n mà để cho anh phải đợi hả?

_Cậu làm gì nói nhiều thế? Lo lắng cho tôi phải không?

-Ai thèm lo chứ!

_Không lo mà thế này sao?

-Tôi….mà hôm nay em đẹp thiệt..không mện danh là Queen

Cô mặc một chiếc váy màu hồng kết hợp với đô guốc, mái tóc xõa xuống trông cô đẹp như một vị thiên xứ khiến Tom nhìn cô không chớp mắt

_Anh sao vậy?

-ah, không sao. Chúng ta đi thôi

Hai người nắm tay nhau đi, cô cũng không để ý đến việc mình đang nắm tay ai

Buổi tối công viên thiệt là đẹp

-Tom ah, mình ăn cái này đi

_Được đó, anh cũng muốn ăn

Jully: Gì ơi bán con 2 cây xúc xích đi

-Ngon không?

_Ngon lắm chúng ta ăn cái gì nữa đi.Kem nhé

-Ừ. Lại đó mua đi

Tom đang ăn ngon lành . Thì Jully cầm cây kem của mình chét lên mặt Tom.”Em giám chét anh sao?”. “Ừ, vui mà” Biết Tom sẽ trả thù cô liền chạy” Có giỏi thì cậu đuổi tôi đi. Hha vui quá”. “Được lắm, em chờ xem nè” Chạy một lúc bỗng cô thốt lên:”A! đau quá ak” Tom chạy ngay lập tức “ Em không sao chứ” Anh chạy lại cô coi cô bị đau chỗ nào:”Đã mang guốc rồi mà còn chạy , không được rồi phải đi mua cho em một đôi giày bata mới được”. Jully:”Không cần đâu”, Tom:”Sao không cần được chứ, để anh cõng em đi mua giày”,”Không cần mà”,”Em định đi chân đất sao?”Nói xong anh liền không cho cô nói câu nào, cõng cô đi về phía trung tâm mua sắm, ai cũng nhìn hai người nam nữ này ngưỡng mộ”Họ thiệt đẹp đôi mà”.

17. Chương Tập 3-2: Giày Đôi

Tập 3 Chương 2: Giày đôi
-Họ nhìn chúng ta kìa thả tôi xuống đi

_Em chịu gọi anh là anh đi xưng em đi thì anh thả em xuống

-Không, tôi không thể

_Vậy thì anh sẽ bế em đi mua giày rồi bế em về tơí nhà lun

-Không được

_Vậy thì gọi đi

-Được tôi gọi” anh, thả em xuống đi”

_Tốt quá rồi, cuối cùng em cũng chịu gọi rồi

-Tới cửa hàng giày rồi em xuống đi

_Được

Người phục vụ cửa hàng bước ra” Anh muốn mua gì vậy”

Tom: giày

PV: đây là những mẫu giày đôi mới nhất dành cho các cặp tình nhân, anh chị cứ lựa thoải mái

Tom: được thôi

Jully chen vào: “tôi với anh đâu phải tình nhân đâu mà mua giày đôi chứ”

Tom: nhưng sau này sẽ phải thôi

Jully: tôi chưa đồng ý mà

Tom không nói gì kéo tay cô lại chỗ giày đôi vừa đi vừa nói: đẹp thịt đó, chúng ta hãy mua đi , anh năng nỉ em đó hãy chấp nhận anh đi

Jully: Nhưng ,em sợ

Tom: không phải sợ đâu? Anh sẽ ở bên em suốt đời mà

Jully:Nhưng …nhưng…nhưng…thôi, em đồng ý

Tom : tốt rồi, chúng ta lựa đi

Jully cầm đôi giày màu đỏ lên, “đôi này đẹp thịt đó chúng ta mua đôi này đi”

-Đẹp đó, chúng ta mang thử đi

Bỗng tiến cô gái phục vụ bước đến : Bạn gái anh đẹp vậy, mang đôi này sẽ rất đẹp nhưng nếu kết với chiếc váy của năm nay mà cô ấy đang mặc trên người thì sẽ như thiên thần vậy

Tom : cô nói sao,bộ váy cô ấy mặc là chiếc váy nhiều người đấu giá nhất mà không ai mua được sao

Phục vụ : đúng vậy, chắc bạn gái anh phải giàu lắm

Tom : Nhưng… Jully em không phải là người được xã hội…

Cướp lấy lời của anh : anh hiểu lầm rồi, đây là bộ váy trong ngày sinh nhật mà anh hai đã tặng cho em đó

Tom : anh em là người giàu nhưng em sao lại là người được xã hội quan tâm sao ?

Jully : đúng ! anh em rất giàu nhưng đó chỉ là anh nuôi thôi, em gặp anh ấy trong lần bị tai nạn giao thông, chính anh ấy là người đã cứu em vì anh ấy rất thích em nên anh ấy nhận em là em gái, trong ngày em chiến thắng cuộc thi ở trường anh ấy đã mua tặng em chiếc váy này. Thôi, chúng ta thử giày đôi rồi còn đi chơi tiếp thôi chứ

Tom mang giày cho cô rồi cô mang cho anh, nhìn hai người thật đẹp đôi như tiên đồng ngọc nữ nữa ( tg : Không biết khi cô đứng với Joe có đẹp không nhỉ)

18. Chương Tap 3-3 : Gặp Lại Anh Trai

Tap 3-Chương 3 : Gặp lại anh trai
-Hey, cuối cùng chúng ta cũng có giày đôi rồi, chúng ta tiến thêm bước nữa đi

_Tiến thêm bước là gì chứ

-Nắm tay ( nói xong anh lấy tay mình nắm lấy tay cô cùng nhau đi dạo phố, cô cũng không nói gì để cho anh nắm, buổi tối trên trời sao rất đẹp)(tg : cảnh đêm vô cùng lãng mạng , ước gì mình cũng được nắm tay đi trên con phố đầy sao vào ban đêm)

_Em sẽ phải sang London cùng với Joe

-anh biết

_Anh buồn không ?

-Có

_Em sẽ không đi nữa, không đại diện nhãn hàng Fashion Star nữa ở lại cùng anh

-Không được, đây là cơ hội của em

_Sao lại là cơ hội của em chứ ?

-Người ta nói, em là người được xã hội quan tâm (nhận học bỗng) đây là cơ hội để không ai coi thường em nữa, nó cũng giúp ích rất nhiều đến gia đình em

_Anh tin những người đồn đại đó ak ! Tin em là người nghèo sao ?

-Anh không biết

_Anh có xem thường người nghèo không ?

-Không

_Ừ ! vậy anh hãy tin những thứ đó đi họ nói đúng đó

-Gia đình em ở đâu ?

_Em sinh ra trong gia đình không có một chút yêu thương, họ chỉ nghĩ đến lợi ích của mình, anh hai là tất cả của em, anh ấy lúc nào cũng yêu thương, bảo vệ em khi bị ai ăn hiếp. Vì không muốn ai coi thường mình, em mới thi nhận học bổng vào trường Blue Sky, ai cũng nghĩ em sẽ không lấy được thứ học bổng đó nhưng họ không ngờ là mình sai, em cũng không tin mình sẽ đi du học tại nước Mĩ này và gặp được người như anh luôn bên cạnh em

-Gđ em ở đâu?

_London, mẹ em là người Việt, ba là người Anh, em có cả hai tên tiếng anh và tiếng việt

-Tại sao em lại lạnh lùng trước mặt mọi người chứ?

Cô vui vẻ cười:

_” Gia đình đã khiến em như vậy”.”Anh sẽ không bỏ rơi hay lừa gạt em nha.Em ghét sự lừa gạt”

-Anh yêu em, sẽ không lừa gạt em đâu.

Cô và anh nói chuyện về nhau, thì bỗng một tiếng nói vang lên

-Chào em gái! Nhận ra anh không?

Cô nghe được tiếng nói quay người lại thì bắt gặp hình dáng thân quen của anh, liền chạy đến ôm lấy anh một cách vui vì sau bao lâu cô mới được gặp người anh. Tom lúc này vô cùng tức vì thấy bạn gái mình ôm một người khác, anh nghĩ trong đầu:” Anh ta là ai? Là bạn trai cô sao?Hay là anh trai? Nếu là anh trai thì không thể nào nhà Jullly rất nghèo, không thể có người anh giàu sang, ăn mặc toàn là hàng hiệu như vậy lại cón có chiếc xe hơi mới ra nữa chứ”. Anh không suy nghĩ nữa đi lại kéo tay cô ra khỏi người đàn ông ấy.

-Tom cất tiếng nói:” Anh là ai?”

_Là anh trai của Jully

-Không phải?

_Tôi đúng thật là anh trai của Jully là « Jae Won Mariana »

-Nghe họ của anh Tom hết hồn « Mariana là gia đình có thế lực, không lẽ anh là người thừa kế tập đoàn tài chính Star sao ? »

_Không sai cậu nói đúng đây là em gái của tôi là người…

Jully Sợ anh hai mình nói mình là ai vì anh không biết mình che giấu thân phận nên cướp lời anh nói :

-Là người em nhận nuôi cách đây 2 năm. Vì em đã cứu anh ấy nên anh ấy đã trả ơn em và nhận em là em nuôi

Thây em gái mình nói vậy, anh rất bất ngờ nhưng lại phản ứng kịp thới

-Đúng vậy, Jully là em gái nuôi của tôi. (nhanh chóng chuyển đề tài) .Đây là bạn trai của em hả ?

_Tụi em chỉ đang trong tình trạng tìm hiểu nhau thôi. Giới thiệu với anh đây là Tom Norman ( Jully)

Jae Won: Cậu không phải là người thừa kế tập đoàn trang sức đứng thứ nhất thế giới sao?

Tom: Đúng! Sao anh biết?

Jae Won: Báo chí đưa rất nhiều về cậu, người con trai thành công, trẻ tuổi, lại vui vẻ nữa chứ, được lòng rất nhiều Fan girl nhưng lại đều từ chối những con gái của gđ giàu có

Jully cắt ngang: Anh đi du học Pháp sau lại sanh đây chứ?

Jae Won: Tham quan. Mà đến giờ anh phải đi rồi. Hai đứa chơi vui vẻ nha!

Tom: Tạm biệt anh

Jully: Anh sống tốt nha. Bye!

Wom: Ừ! Bye

Nói xong anh lái xe đi khuất. Trên phô chỉ còn có hai người

19. Chương Tập 3-4: Cùng Joe Đi Lon Don

Tập 3-Chương 4: Cùng Joe đi Lon don
Ở trường vui vẻ, mở tiệc để tiễn Prince và Queen đi London, ai cũng mong sẽ gặp lại họ sớm nhất, những giot5 nước mắt rơi nhẹ trên má

&h chiếc xe đậu tại cổng trường chở hai người họ ra sân bay, Jully không nói gì lạnh lùng bước lên xe còn Joe thì bị một đám fan nữ bu lấy, họ không chịu thả cho anh đi mãi đến khi bảo vệ tới ngăn thì họ mới chịu thả.Anh bước lên xe đóng cánh cửa lại. Chiếc xe bắt đầu chạy rồi dần dần khuất đi sau những hàng cây xanh để lại những tiếng khóc thút thít và những gương mặt buồn, lặng lẽ bước vào trường. BỖng một tiếng vang lên: Tin hot nè mọi người June sắp đính hôn với Joe rùi đó, tựa báo đăng rõ nè,” tập đoàn trang sức gia đình Grace sẽ có đính hôn giữa Joe và June”. Nhưng trong báo vẫn chưa nghe gia đình Joe nói gì họ chỉ nói sẽ trả lời một cách bất ngờ nhất.

-hellen: June dâu rồi Julia?

_hình như cậu ấy qua Lon don để quản lý lại công ty rồi

-Mình chắc cũng đi đi

_ừ, để mình đặt vé máy bay

*Tại sân bay

-Cô chờ mãi vẫn không thấy Tom xuất hiện, không lẽ mình không được gặp anh ấy sao?

Chuyến bay đi London sắp khởi hành xin mời hành khách chuẩn bị!

---Tiếng nói như đâm vào tai cô:” Tom sẽ không đến đâu, quen cô chỉ vì lợi dụng cô thôi”

-Jully: Anh nói gì chứ, Tom sẽ đến mà

-Joe: Cô cứ đợi đi, tôi đi trước à

Jully đợi ah lúc cô sắp bước đi thì một tiếng nói vang lên:’’Khoan đi đã, Jully”

Cô quay đầu lại vui mừng chạy lại phía anh nhưng niềm vui bỗng chốc trở thành gương mặt buồn bã:”Cậu Tom nhờ tôi nói lại với cô rằng sẽ đến Lon don tìm cô, mong cô đừng buồn cậu ấy có việc phải làm không đến gặp cô được”

-Jully: Không sao hãy nói lại với anh ấy tôi sẽ chờ anh tại London

Nói xong cô quay người bước vào, gương mặt buồn bã, ở trong có người nãy chờ cứ nhìn theo cô thấy cô buồn cậu ấy cũng buồn theo.

20. Chương Tập 3-5 –đến London

Tập 3- chương 5 –Đến London
Hai người vừa tới nơi liền có người ra đón và đưa họ về nhà.Trên xe , người đó không ngừng nói:” Hai vị sẽ ở chung một nhà, tập đoàn chúng tôi đã chuẩn bị sẵn hết rồi, đó là căn biệt thự 2 lầu và mỗi một lầu sẽ có 1 phòng, lầu 1 là Jully ở còn lầu 2 là Tom ờ, sinh hoạt khá tiện lợi nên không cần phải lo. Sau khi xem nhà mọi người sẽ đi chơi những nơi nổi tiếng ở London và sau đó ăn cơm tại nhà hàng.Riêng đối với thiếu gia Joe thì cần phải mở cuộc họp báo vì cậu chính là con trai của gia đình Oliver- gia đình gia giáo.Buổi họp báo sẽ diễn ra vào sáng mai lúc 8h đến 8h30.Cón 9h hai người sẽ có buổi chụp hình tại trung tâm London về những mẫu áo mới nhất làm một album tung ra trước sau đó Thứ năm sẽ có một liveshow trình diễn và giói thiệu người đại diện và trang phục mới nhất của Fashion star, thứ sáu sẽ có buổi họp mặt để kết thúc sự kiên, đây là buổi dạ hội lớn có rất nhiều người đến tham gia nên các bạn phải mặt bộ quần áo do tập đoàn chungf1 tôi đặc biệt thiết kế theo Style. HI vọng hai bạn sẽ không quên lịch trình của mình”

Hai người vừa nghe xong nhìn nhau thở thào nhẹ nhõm: “Cám ơn chị, đã về tới nhà chúng ta vào thôi”

Ngôi nhà đơn giản mà hiện đại, Jully bất ngờ đây không phải là nhà của mình sao? .Trong lúc cô suy nghĩ chuông điện thoại reng lên…………..

-Alo!

_Bất ngờ không, nhà con sẽ có thêm một người ở nữa, hi vọng con đừng buồn mẹ đã cho người dọn lầu trên cho con rồi đó, còn lầu hai con cho Jioe ở đi để trống cũng lãng phí.

-Mẹ ak, sao có thể được chứ!

_Không gì cả ,tí nữa con đi chơi vui vẻ nha, thư giản đi mai phải quay hình rồi

Nói xong bà cúp máy, cô không kịp phản đối

Gì Trương: Cô chủ và Joe về rồi ak!

Joe:sao gì gọi cô ta là cô chủ chứ

Gì TRương : Jully là em gái nuôi của Jae Won cũng từng đến đây , cậu chủ kêu tôi gọi cô ấy là cô chủ( Jully nghe được câu nói của gì thở phào nhẹ nhõm, gì thông minh thiệt chắc anh mình đã gọi cho gì, hên thiệt cảm ơn anh hai nhiều nhờ anh mà mình không bị lộ thân phận)

Joe :ak !vậy ak

Jully :Gì ak cháu vô được rồi chứ đói bụng quá ak

Gì Trương : để gì nấu cháo cho hai đứa ăn, đi tắm đi rồi tí đi thăm Lon don một vòng mà Jully nè cháu nhớ gọi ẹ nha, khi nào đi thăm mẹ thì cho gì hỏi thăm nhak.Hôm trước có gặp mẹ cháu một lầ thấy mẹ cháu khổ lắm đó

Jully : Dạ ! Cháu hi vọng số tiền cháu gửi ẹ sẽ giúp mẹ được phần nào. Thôi cháu lên phòng đây.

Joe và Jul ly về phòng, căn phòng cô sửa sang lại thật đẹp nhưng vẫn giữ lại một chút phong cách lạnh lùng của cô, còn phòng Joe thì nam tính nhưng không thể nào xóa đi cách bày trí lúc trước của Jully là lạnh lùng

(tg :Bật mí một tí nhe buổi dạ hội thú vị lắm đó một điếu mà cô không ngờ tới nhanh thiệt, mọi người ơi cúng tg đón xem hôm đó xảy ra chuyện gì nào ?)

21. Chương Tập 3-6 : Nè !cô Giám

Tập 3-chương 6 : Nè !Cô giám
-Jully ak xuống ăn cháo đi mà còn đi chơi, để dì lên gọi Joe( gì Trương nói)

_dạ thưa gì, con xuống liền

Một lúc sau Joe xuống thì đã thấy cơ ngồi lên bàn ăn, ăn cháo một cách ngon lành như lâu lắm rồi cô cưa được ăn món ngon như vậy đó.C6 không để ý tới Joe đến liền nói : « Gì ak !Cháo ngon lắm gì ạ, lâu lắm rồi cháu mới được ăn hương vị này kể từ khi cháu qua Mỹ »

-Cô ở đây trước khi qua Mỹ sao ? Không phải nhà cô nghèo sao ?(Joe nói)

_Jully : Cậu xuống hồi nào vậy sao không lên tiếng ?

-Trả lời câu hỏi tôi trước, tại sao cô lại ở đây không lẽ cô là người giàu có sao ?

_Cậu không cần biết , tôi là ai kệ tôi

-Cô giám

_Đúng ! tôi giám đó

-Vậy tôi sẽ nói hết ọi người biết, để cho họ nghĩ cô đã lừa gạt họ

_Anh nghĩ ai sẽ tin chứ, họ không ngu để tin những lời nói đó đâu vì tôi là đứa con gái nghèo nàn mà !

Tiếng gì Trương vang lên : « Hai đứa làm gì thế, có vẻ rất vui ? »

-Chỉ là cô ta không chịu trả lời cho cháu biết cô ta là ai thôi ?

_Cậu nghĩ cậu là ai tôi phải nói chứ

-Cô giám không nói sao, tôi có cách để cô phải nói

Thôi được, Jully không cần phải nói, gì nói

-Gì ak,gì không cần phải nói cho cậu ta biết cậu ta ko đáng để biết đâu ?

_Cháu cứ để gì nói

-Gì ak

_Cậu biết ko, từ nhỏ Jully không có sự quan tâm của gia đình, cháu ấy luôn bị mọi người ăn hiếp nhưng khi họ đi kiện thì ba mẹ của Băng lại chửi cô ấy mặc dù cháu không làm gì sai. Nó quyết định sang Mỹ du học vì để thoát khỏi sự khống chế của ba má nhưng không ngờ họ lại muốn quyết định cả cuộc đời cô là phải thắng trong cuộc thi Prince and Queen tại trường, sau đó thì như thế nào thì không biết, còn vì sao Băng llai5 biết gì thì gì đã nói cho cháu nghe rồi đó.Cho nên cháu đừng có làm tổn thương nó.

-Cháu không hề làm tổn thương ó thôi

_Gì biết, gì chỉ muốn nhắc nở cháu trước thôi ( gì thấy từ trước đến giờ chưa có một ai lại khiến Jully phải cãi nhau đến như vậy, gì nghĩ Joe có thể khiến trái tim Jully lung lay)

-Gì không cần phải nói với cậu ta mà( Jully)

-Gì Trương : Xe đậu ỡ trước nhà rồi đó, lên thay đồ, chuần bị mà đi thư giãn cho khỏe đi

Dạ , (cả 2 người)

22. Chương Tập 3-7 : Đi Chơi Cùng Người Khó Chịu

Tập 3- Chương 7 : Đi chơi cùng người khó chịu
Chiếc xe đậu ở trước khu trò chơi, tài xế kiếm một chỗ nghỉ ngơi còn hai người họ vô khu công viên chơi

-Nè, cô muốn chơi gì

Cô không nói gì cứ bước đi, khiến Joe tức giận không chịu nổi nhưng cũng phải nhẫn nhịn vì không muốn cô buồn trong lòng lại không hiểu tại sao mình lại làm như vậy nữa . Đi lâu, anh mới thốt lên một câu :’’Chúng ta chơi đạp vịt đi’’. Không để cô nói câu nào, anh kkeo1 tay cô vào phòng bán vé sau đó đi ra phía hồ kéo tay cô lên con vịt màu vàng rồi đạp, chân cô vẫn không chịu đạp anh nói đã ra tới giữa hồ rồi cô không định đạp trở vào sao, định ở giữa hồ thế này luôn hả, tôi không đạp được nữa rồi.Cô không nói câu nào cứ để mặc anh, Joe hối hận vì đã dẫn cô đi cái này muốn làm cô vui nhưng không ngờ lại làm tự mình. Anh cũng đuối sức rồi ngất xỉu lên người cô.Cô thấy thế

-Cậu đừng đùa với tôi như vậy, tỉnh dậy đi, cậu là con trai sao yếu vậy chứ

Không thấy anh trả lới

-Nè, tôi nói cậu tỉnh dậy mà, tỉnh dậy đi.(Thấy anh vẫn không nhúc nhích gì, cô ngó xem anh có sao không) Anh không sao chứ, đừng làm tôi sợ mà, cậu tỉnh dậy đi tôi cùng cậu đạp vào bờ mà. Tỉnh lại đi.Cô khóc.Thấy cô khóc ,anh không thể giả bộ được nữa liền tỉnh dâỵ : ‘’Cô hứa thì nhớ giữ lời đó ‘’.’’Cậu giám gạt tôi sao ?Đồ lừa gạt’’.’’Nếu tôi không gạt cô thì cô có chịu mở miệng nói không chứ’’.’’Nhưng đâu đến nỗi anh phải gạt tôi’’.’’Thôi, chúng ta đạp vào bờ thôi cô sẽ thấy thoải mái hơn ‘’. ‘’ừ’’. Hai người đạp vào bờ cả hai đều mệt mỏi , mệt nhất vẫn là Joe.

-Nè cô thấy đỡ hơn chưa

_Ừ, đạp vịt tôi cảm thấy khỏe hơn hình như những nỗi lo trong lòng đều tan biến hết rồi. Tinh thần rất thoải mái

-Đã nói rồi, nghe lời tôi có phải tốt hơn không ?

_Cậu..Cậu

-Thôi nhân cơ hội cô vui như vậy chúng ta đi chơi nữa đi coi như xả Stress một lần vậy

_Ừ

Hai người cùng đi chơi những trò chơi cảm giác mạnh rồi ăn hết món nayro6i2 đến món khát thiệt là vui đó.Mãi đến khi tối, hai người mới chịu bước ra xe đi về.

-Nè Jully, chúng ta đi dạo rồi hãy về nhà để bác tài về trước đi

_Cũng được, tôi cũng muốn đi dạo rồi mới về anh gọi cho bác ấy đi

-Ừ, chờ tôi một tí

23. Chương Tập 4-1 : Cảnh Đêm Lãng Mạng

Tập 4- Chương 1 : Cảnh đêm lãng mạng
-Đêm hôm nay thật đẹp phải không ?

_Cô nói đúng đó đẹp thật

-Xe đi lại nhiều quá, nhộn nhịp thiệt ước gì tôi cũng có môt gia đình vui vẻ như vậy nhưng không biết bao giờ mới được như vậy chắc cả đời sẽ không được đâu

_Cô sẽ đạt được ước muốn mà. Tôi thấy Tom cũng yêu cô lắm đó

-Ở bên cậu ấy tôi rất vui nhưng tôi lại không có cảm giác an toàn vẫn thiếu một cái gì đó nhưng khi ở bên một người tôi ghét nhất lại có một cảm giác như vậy

_Người đó là ai vậy ?

-Cậu sẽ sớm được gặp thôi, nhưng chúng tôi chỉ là bạn thôi. Mà nè anh đuổi theo tôi đi, tôi sẽ nấu cơm cho cậu ăn vào ngày mai

_Cơm cô nấu ăn được không đó

-Cậu đừng xem thường tôi, đuổi kịp tôi rồi cậu se thấy

Nói xong cô chạy, anh cũng phải đuổi theo, cô chạy rất nhanh nhưng Joe cũng không chịu thua. Đến lúc rẽ cô băng qua đường , đứng giữa đường cô la lớn :’’Chạy nhanh lên, dí tôi đi ‘’ không ngờ một chiếc xe bóp kèn sắp tiến về phía cô, Joe :’’Jully cẩn thận’’. Trong lòng anh lúc này như sợ mất đi thứ gì vội chạy thật nhanh như phóng xe tiến về phía cô đẩy cô ra, hai người lao ra phía ngoài đường thoát khỏi sự nguy hiểm của chiếc xe, nhu7ngf cảnh lúc này không ai ngờ được đâu người anh đè lên người cô nhưng anh không để ý, vội vàng hỏi ‘’ Cô không sao chứ’’. ’’Không sao, cám ơn anh.Còn anh ?’’ ‘’Không sao cả’’.’’ah. hình như anh đang đè tôi thì phải’’. ’’Xin lỗi’’ nói rồi anh đứng lên sau đó kéo cô dậy. Chúng ta về thôi( Joe nói).’’Ừ’’ bỗng cô thốt lên ‘’ah, đau quá’’. ‘’Cô không sao chứ’’. ‘’Chân tôi đau quá’’. ‘’Để tôi coi’’. Anh xem chân cô, lần đầu tiên có người chịu quan tâm hết cứu cô lại coi cô bị thương chỗ nào. ‘’Cô bị trật chân, cô đi được chứ’’, ‘’Tôi đi được mà, cũng sắp về tới nhà rồi’’. Nói xong cô bước đi kập khiễng, ah ! đau quá ‘’. ‘’Không được rồi để tôi cõng cô về’’. Không cần anh quan tâm tôi đâu, anh đã liều cả tính mạng cứu tôi rồi, tôi không muốn làm phiền anh nữa sẽ hiến Tom hiểu lầm đó’’. ‘’Chúng ta làm bạn mà giúp đỡ nhau là chuyện thường tình mà’’. Nói rồi anh ngồi xuống đợi cô trèo lên lưng ‘’Nhanh lên’’. Cô như có cái gì đó kích thích chân cô leo lên người anh để anh cõng .Trên đường hôm ấy, trời cũng đã khuya lắm rồi, những vì sao lấp lánh trên trời, ánh trăng sáng soi cả con đường đi, cảnh đêm vô cùng lãng mạng, những cặp tình nhân đi ngang qua đều phải ủng hộ 2 người, họ thật là đẹp đôi phải không ?.

24. Chương Tập 4-2 : Buổi Họp Báo

Tập 4- chương 2 : buổi họp báo
-Chào gì cháu đi gặp phóng viên đây ở nhà gì chăm sóc cho cô ấy nha, nếu cô ấy bị gì phải gọi liền cho con đó

_ừ , gì biết mà

Joe bước lên xe phóng thẳng tới nơi họp báo.

Trong nhà rất im lặng, gì Trương lên phòng Jully

-Tiểu thư cậu Joe đã đi phỏng vấn rồi

_Cháu biết mà, mà gì đừng gọi cháu là tiểu thư nữa lỡ may cậu ta nghe được thì phiền lắm đó

-Jully ak, gì thấy cậu Joe quan tâm cháu lắm đó

_Chì là bạn bè thôi

-Cậu ta tốt lắm đó, cháu có thích cậu ta khộng ?

_Không thể nào, cháu đã có Tom rồi

-Tom là ai ?

_Gì sẽ sớm biết thôi nhưng cháu không biết sẽ nói với ba mẹ ra sao nữa

-Chắc , ông chủ và phu nhân không nói gì đâu

_Cháu sợ họ sẽ phản đối lắm mà báo hôm nay đâu rồi cháu muốn đọc và ngủ một lát, tí cháu phải đi chụp hình rồi

-Để gì đi lấy

Ở nơi họp báo

-Ai cũng rất để ý và hỏi những câu Joe thừa sức biết được

Pv : Cậu là thiếu gia của tập đoàn lớn tại sao phải 9i chụp hình cho thời trang Fashion Satr chứ ?

Joe : Không sao cả, đây là phần thưởng trong cuộc thi tại trương, người biết tôn trọng là người sẽ nhận lời chứ không phải từ chối

Pv : Gia đình cậu trước giờ luôn cạnh tranh với gđ Mariana tại sao cậu lại giúp đỡ công ty thời trang của họ ?

Joe :đó là chuyện giữa hai tập đoàn không liên quan đến tôi

PV : Có người nói cậu nam nay 20 tuôi vây co phai khong>

>Joe : moi người sẽ sớm được biết thôi

>PV : Có một vài tờ báo nói cậu sẽ đính hôn với June con gái tập đoàn trang sức đứng thứ hai tg có đúng ko ?

>Joe : Xin lỗi đây là chuyện của gđ còn có phải không thì chúng tôi sẽ có cuộc họp báo

>

>Buổi họp báo chỉ tới 8h30p là phải kết thúc nên các Pv không hỏi được nhiều, anh quay trở về nhà nghỉ ngơi rồi đón Jully cùng đi chụp hình, cô vẫn chưa khỏe lắm nên anh phải dìu cô đi

25. Chương Tập 4-3 : June Xuất Hiện

Tập 4- chương 3 : June xuất hiên
Hai người tới nơi anh có công chuyện phải nghe điện thoại kêu cô đợi nhưng cô không chịu nghe tự mình đi. Đang đi, bỗng ai gạt chân cô khiến cô ngã xuống

-‘’Haha ! đồ con nhà quê »

_Cô là ai ?

-‘’Không nhận ra tôi ak, qua London là quên luôn tôi rồi chứ !’’

_June ! sao cô lại ở đây ?’’

-Bất ngờ lắm phải không ? Tôi nghe nói có người cướp bồ của tôi nên tôi qua để giành lại.

_Cướp ai chứ

-Joe là vị hôn thê sắp đính hôn với tôi , cô không biết sao ?

_Tôi biết nhưng tôi không hề…

Cô giơ tay tát Jully một cái, cái này là cảnh cáo cô nếu cô còn quyến rũ Joe nữa thì cô không xong với tôi đâu. Cô nhớ đấy đồ nhà quê.

-Jully , cô không sao chứ( Joe chạy đến)

Anh đỡ cô đứng lên, hỏi JUne :’’Cô làm gì cô ấy vậy ‘’

-Không làm gì cả, chỉ tại cô ấy vấp ngã thôi

_Cô nói đi, tại sao cô lại làm vậy với cô ấy chứ (anh nổi nóng)

-Đã nói không làm gì mà , không tin hỏi Jully đi

_ JUne không làm gì cô chứ

-Tôi không sao, anh không phải nổi giận với cô ấy đâu, cô ấy không có làm gì tôi cả chỉ tại tôi bất cẩn thôi.

_nghe thấy chưa, anh không thể tin em ak anh nên nhớ tôi sắp đính hôn với anh rồi đấy.

26. Chương Tập 4-4 : Chụp Hình

Tập 4- chương4 : Chụp hình
Hôm nay là ngày chụp hình ở bãi biển để quảng bá những bộ đố tắm biển tuyệt đẹp. Hai người phải mặc những bộ đồ được thiết kế một cách công phu nhất, kĩ xảo nhất để bán ra thị trường.

Jully khoách trên mình bộ đồ tắm khiến cô kheo được thân hình của mình, làn da trắng như tuyết, vòng eo thon nhỏ, dánh người cao khiến mê đắm lòng người và còn đẹp hơn cả người mẫu nữa chứ. Joe cũng không kém, bộ đồ của Joe hiện lên một thân hình khẻo khoắn, nước danga6m trông thật là điển trai.

Máy chụp hình bắt đầu chụp, Jully đứng trên vỏ ốc cảm nhận khí biển, sau đó cô chạy trên cát, cô biểu cảm rất tự nhiên khiến ai cũng ngưỡng mộ nhưng có một người nảy chờ rất tức đó là June. Joe thì đi dạo trên biển, cảnh cuối cùng là cảnh Joe phải ôm eo của Jully ở dưới biển nhưng họ lại không muốn chút nào.

-June : cẢNH NÀY KHÔNG ĐƯỢC

_Đạo diễn : cô không thể quyết định đây là cảnh quan trọng nhất trong phong cách biển

Không nói gì đạo diễn kéo hai tay người họ xuống biển, lấy tay Joe ôm lên eo của Jully khiến cho hai người có chút ngại ngùng lần đầu tiên có người ôm eo mình cô có chút lạ lẫm nhưng đôi bàn tay ấy khiến cô thật ấm áp, cuối cùng buổi chụp hình cũng kết thúc, cô bước lên thì không may bị trượt chân lúc đó sóng biển lên cuốn lấy cô mặc dù cô biết bơi nhưng chân đang bị thương gặp cảnh hồi nảy chạy nên giờ rất đau không thể nào bơi được.

Joe liền bơi xuống biển tìm kiếm cô, mọi người ở trên thì lo lắng cũng kéo cano đi tìm nhưng không thấy cô đâu, trong lòng June nghĩ : ‘’Cô chết đi thì càng tốt’’.6 phút trôi qua không thây Joe và Jully đâu chuẩn bị gọi cảnh sát thì thấy Joe đang bế một cô gái người ướt sũng vào bờ. Cô bị nhất, anh hô hấp cho cô nhưng không thấy cô tỉnh lại chẳng lẽ phải dùng môi sao, đúng lúc anh định cuối xuống thì June ngăn lại không cho’’ Anh là vị hôn thê của tôi sao có thể hôn người con gái nghèo nàn trước mặt tôi chứ’’ . Mọi người xung quanh thấy thế cô cũng là người con gái đẹp nếu được hôn cô, cứu cô một lần là sống rất mãn nguyện. Joe không hề để ý trong lòng rất lo cho cô đẩy June ra khiến cô té, rồi nhanh chóng đặt môi mình hô hấp cho cô, môi hai người chạm nhau và đây cũng là nụ hôn đầu của Jully và Joe nhưng Joe không nghĩ gì hết đến điều nụ hôn đầu có giành cho người thật sự xứng đáng không chỉ biết cô bị gì là tim anh rất đau đớn nhưng lại không nghĩ ra.

27. Chương 4-5 :mâu Thuẫn Gia Tăng

Tập 4 Chương 5 :Mâu thuẫn gia tăng
Cô dần dần tỉnh lại , Joe rất vui mừng, anh dìu cô vô trong nghĩ ngơi nhưng June lại không hề thương xót chỉ nghĩ ‘’thù này tao sẽ bao, dám cướp nụ hôn của Joe đáng lẽ phải giành cho cô’’

-Khi biết tin việc cô sắp chết đuối, mẹ cô rất lo lắng cho cô liền sai thư kí đến nếu bà đến thì sẽ bỏ lỡ mất bản hợp đồng lần này

Cô thư kí đến, hỏi thăm cô rồi đưa cô về nhà, Joe cũng định về theo nhưng Jully nói’’ Cậu đi với June đi cô ấy đợi cậu nảy chờ rồi, hãy d9i chơi với cô ấy đi. Tôi không sao đâu’’, ‘’nhưng mà…’’ June cướp lời’’ Jully nói đúng đó chúng ta nên đi chơi để tìm hiểu nhau lên trước khi đính hôn thì tốt nhất’’. Nói xong cô kéo tay Joe đi để lại Jully với người thưa kí, cô không biết tại sao mình lại có cảm giác rất đau lòng khi thấy cậu ta đi chung với người con gaí ấy.

June : Joe ak, chúng ta ăn gì đi

_Joe :tùy cậu vậy

-Món bít tết nhak

_Ừ( trong lòng vẫn lo lắng cho Jully lắm)

-Ngon không anh?

Joe không để ý đến câu nói của June

-Joe? Joe? Anh không sao chứ?

-Lúa này không đượ rồi anh nghĩ anh nên trở về coi cô ta có sao không, tôi thấy sắc mặt cô ta không được tốt lắm.

_Cậu quá đáng vừa thôi muốn đi tì đi đi

-Tôi xin lỗi

Joe không biết rằng hành động của mình lại làm tổn thương sâu sắc đến june vì cô ta sẽ không làm gì để cho Jully yên ổn được. Đợi anh đi, cô ta bấm số máy rồi gọi ột người” Cậu đến lẹ đi bạn gái cậu sắp bị người ta cướp rồi đấy’’

Joe về đến nhà lao nhanh lên phòng Jully hỏi ‘’cô ấy không sao chứ’’

,,’’Cô ấy hiện giờ không sao, uống thuốc rồi nhưng trán cô ấy rất nóng cần phải thay nước thường xuyên, gì Trương thì không có ở đây. Giờ tôi phải đến công ty, tôi nghĩ chắc đưa cô ấy đến bệnh viện để có người chăm sóc chú trong nhà ai cũng bận rộn không thể quasn sát cô ấy được’’. ‘’Chị cứ để đó để tôi lo cho ‘’, ‘’vậy cảm ơn cậu nha’’; Chị thư kí đi ra khỏi phòng , Joe đến bên cạnh cô sờ trên trán, cô đã ngủ rất say nên khôn phát hiện Joe ở bên cạnh mình.

28. Chương Tập 4-6: Chăm Sóc Cô

Tập 4-chương 6: chăm sóc cô
Joe đã thay khăn lạnh cho cô 3 4 lần rồi , cô cũng đã giảm sốt, nhìn cô nằm trên giường dù bệnh nhưng mặt cô vẫn toát lên vẻ đẹp như thiên thần thu hút lòng người

-Tại sao cô lại ngu ngốc đến vậy, nếu lỡ cô biết sự thật về Tom thì sao đây? Sẽ sao đây?

Cô đúng ngu ngốc mà ,sao phải để người ta ăn hiếp chứ. Jully ak hình như tôi yêu cô mất rồi

Jully: Nước khát nước quá!

Joe nghe được câu nói đó vội đi lấy nước cho cô, uống xong một lúc sau cô tỉnh lại

-Cậu về khi nào vậy?

_Tôi về lúc chiều

-Đi chôi vui chứ

_Tốt. Cô đói bụng chưa tôi xuống bếp lấy cháo cho cô ăn

-Ừ

Anh xuống bếp múc một tô cháo mới nấu thơm lừng( ngửi thôi cũng thèm rồi). Đem lên đưa cho cô, nhưng thấy cô không còn sức lực’’ Để tôi đúc cô ăn’’. Anh đúc từng muỗng cho cô’’ Đây không phải cháo gì Trương nấu không lẽ là anh nấu sao?’’. ‘’Ừ! Mấy lâu nay tôi chưa x uống bếp không biết có ngon không’’, ‘’ngon lắm’’, ‘’ừ, vậy tốt rồi’’, anh đúc cho cô nghĩ thầm’’ đây là lần đầu tiên anh nấu cháo và đúc ột người con gái, cô chính là người đầu tiên – cô gái đầu tiên được anh nấu ăn cho. Cô ăn xong uống thuốc ngồi trò chuyện với anh, trời dần dần đổ mưa , hôm nay trời mưa rất to khiến cô sợ bịt chặt cả lỗ tai vì sợ nghe tiếng sấm. Thấy cô sợ anh lấy hai tay cô xuống ôm cô vào lòng, đầu cô dựa vào vai anh, cô định đẩy anh ra thì bị giữ chặt lại”

Không sao đâu, đừng có sợ, mà tại sao cô lại sợ sấm như thế chứ’’. ‘’vì nó là nỗi ám qnh3 của tôi, chính ngày ấy vì tôi mà người ấy đã phải sang nước khác vì sợ tôi ảnh hưởng tới tương lai nên gđ anh ấy đã phải chia cắt chúng tôi’’, ‘’cô từng là bạn gái của cậu ta sao?’’, ‘’Không phải, trước giờ tôi chưa quen ai cũng chưa có tình cảm với ai, người ấy vối tôi chỉ là quan hệ bạn thân cũng có thể là anh em nhưng có chuyện tình cảm thì không thể, cậu ấy là người giúp tôi khi tôi bị ai ăn hiếp’’, ‘’Cô với Tom là sao’’, ‘’Tôi quen cậu ta vì cậu ta ép tôi vào những lúc tôi khó khăn lắm nhưng khi ở bên cậu ta tôi rất vui còn có tình cảm không thì tôi nghĩ tôi có nhưng không thể nào biết được’’, ‘’nếu như cậu ta làm tổn thương cô thì sao’’, ‘’Không thể nào, cậu ta không lợi dựng tôi đâu’’,. ’’sao cô biết được chứ’’, ‘’mà thôi nói chuyện này chán quá ak, cậu kể chuyện tôi nghe đi, tôi muốn nghe ,’’Ừ’’. Joe kể chuyện cho cô nghe dần dần cô ngủ thiếp đi, anh cũng dừng lại định về phòng nhưng nếu đặt cô xuống sợ cô sẽ tỉnh, anh đành ngồi ngủ cùng cô vậy. Đầu của anh tựa vào đầu cô, ngoài thì trời mưa to, cả đêm có lúc anh phải tỉnh dậy lấy chiếc khăn ướt kế bên đắp cho cô, rồi ngủ thiếp cứ thế cho đến sáng

29. Chương Tập 4-7: Tom Chở Về

Tập 4- Chương 7: Tom chở về
Cả ngày hôm qua cô ở nhà được Joe chăm sóc tận tình nên cô khỏe rất nhanh, hôm nay cô đi dạo một mình trên con đường .

Qua m6t5 hồi đi dạo cô dừng lại một quán nước ngồi nghĩ thì lại bắt gặp ánh mắt rất quen, đó là June, cô ta tiến lại phía Jully’’Chào cô, vẫn khỏe chứ’’. ’’Cô lại đây có việc gì’’, ‘’đừng giả ngu nữa trước mặt người khác tỏa ra hiền lành nhưng đành sao lại là một con cáo cướp bồ người khác’’, ‘’tôi không có’’, ‘’đừng tỏ ra vẻ tội nghiệp ở đây không có Joe để cô giả bộ đâu, đúng là đồ giả nai’’. Không nói gì Jully giơ tay tát June một cái vì cô quá tức giận, June nổi khùng lên đánh Jully rồi xô cô ta té xuống cái ghế’’ Hôm nay tôi sẽ dạy cho cô một bài học’’(June nói). June tát Jully 2 3 4 bạt tai khiến cả khuôn mặt đỏ bừng. ‘’Dừng lại ngay’’ Một giọng nam vang đến, June nhìn thì thấy người đó chính là Tom. Tom thấy Jully bị hành hạ , gương mặt đầy sự thương sót chạy đến đẩy June ra kéo Jully dậy. June thấy có một sự không ổn’’ Tom ak, cậu phải quản lý bạn gái mình chặt chẽ chứ sao để cô ấy đi với một người đàn ông khác chứ’’.

-Cô quá đáng rồi đó, cô nên quản lý tốt vị hôn thê của mình chứ sao lại đi làm những chuyện hèn hạ này chứ

_Tôi đang chút giận cho anh mà anh nói như vậy sao?

-Cô có muốn tôi tát cô không, khôn hồ thì cút mau đi

Nghe được sự đe dọa khủng khiếp của Tom, June sợ nên phải quay đầu bỏ đi để lại một câu nói’’ Tôi không để yên chuyện này đâu’’. Tom đỡ cô đứng lên rời khỏi quán để lại đầy ánh mắt nhìn theo hai người họ. ‘’Thật tội nghiệp cô gái đẹp như thế, đẹp cũng có tội’’.

Tom dừng trước một quán ăn, dắt cô vào, gọi món sau đó ngồi trò chuyện cúng cô. Jully là người mở miệng trước.

-anh qua đây hồi nào?

_Mơi qua sáng nay

-Anh đến đây có công việc gì

_THĂM EM nhưng cũng có việc là kí kết hợp đồng với Fashion Star

-Hợp đồng gì?

_Bên anh phải thuyết phục họ va phải cạnh tranh với các công ty lớn khác để kí hợp đồng lần này

-Không lẽ là hợp đồng hợp tác cùng nhau về việc quảng cáo quốc tế- một dự án sánh ngang vai với tầm quốc tế sao

_Đúng vậy, sao em biết

-Báo chí đưa tin rất nhiều

_Ah, mà chuyện của em với Joe là sao?

-Chỉ là quan hệ bạn bè, cậu ta giúp em rất nhiều

_ah, vậy ak. Anh phải đi cảm ơn cậu ta một tiếng

-Xe đến rồi em phải đi mua một số đồ dùng tối còn quay quảng cáo nữa

_Để anh đi cùng em

-Thôi, anh đi làm công việc của anh đi, em tự lo được

_Nhưng

Mặc kệ anh nói gì cô bước lên xe phóng đi

30. Chương Tập 4-8: Sàn Catwalk

Tập 4- chương 8: Sàn catwalk

Ba mẹ đã ở đó chờ cô rất lâu, con đến rồi sao

-Dạ

_Con vô thay đồ đi rồi đi thử để tối có thể biểu diễn tốt hơn

-Dạ

Cô thay một chiếc váy hồng nhạt dành cho những người giàu mới có thể mặc nó lên người, cô mặc trông rất đẹp, cô đi thử trên sàn catwalk bước đi đầu tiên không quen lắm nhưng không lâu sau cô đã đi được bên cạnh đó còn có sự giúp đỡ của mẹ cô. Gần tối, trước buổi biểu diễn cả nhà cô đi ăn cơm cùng nhau, toàn là những món cô thích nhưng cô chỉ ăn ít thôi vì tí nữa phải biểu diễn.

Đúng 7 h tối , tại sàn catwalk London báo chí cũng đã đến ngẹt, người đi xem chen chúc nhau đây là lần đầu tiên biểu diễn thờ trang lại có sự góp mặt của rất nhiều người nên lợi nhuận của buổi biểu diễn này là rất cao có thể là hàng tỉ.

7h30p

-Mc : Hi everybody, chào mừng các bạn đến với đêm trình diễn ngay hôm nau

Tiếng vỗ tay ầm ĩ

Mc: Xin mời bà Empire Mariana lên phát biểu

-Kính chào tất cả mọi người, tôi rất vui vì có sự góp mặt của các bạn vào ngày hôm nay. THANK YOU VERY MUCH. Để kỉ niệm ngày tròn 10 năm thành lập Fashion Star này hôm nay chúng tôi tổ chức một buổi trình diễn thời tang được coi là cầm cỡ Quốc tế và nó được phát sóng trực tiếp trên TV. Buổi lễ kỉ niệm này còn có sự góp mặt của Prince and Queen trường Blue Sky nhưng hãy đợi, tí nữa chúng ta sẽ được gặp họ thôi và bây giờ là màn biểu diễn

Các người mẫu đi qua đi lại trên sàn catwalk với tiếng nhạc du dương, ai cũng chú ý theo họ những bộ đồ rất đẹp nhiều người cầm máy tính bảng, diện thoại lên để đặt hàng ngay vì họ sợ sẽ hết hàng. Tiếng nhạc vang lên tha thiết , du dương bỗng dần dần nhẹ nhàng một cặp đôi tiên đồng ngọc nữ từ trên kiệu hoa từ trên cao xuống, báo chí ai cũng nhanh chóng chụp lại sợ bỏ qua cảnh này. Họ bước xuống, đi trên sàn cũng là phần cuối của buổi biểu diễn. Tiếng vỗ tay vang lên.

Mc : Xin mời bà Mariana lên để nói vài lời

-Cảm ơn mọi người đã xem cũng như cám ơn thì chúng tôi có tổ chúc một buổi dạ hôi tại nhà Mariana vào tối mai. Chúng tôi đã phát thiệp mời và mỗi tòa soạn báo có thể cử một người đến để cùng chung vui với tập đoàn chúng tôi. Những bộ đò các bạn đặt sẽ được gửi sớm nhất…cám ơn rất nhiều.

Chương tiếp theo sẽ là buổi dạ hội đầy li kì bỏ qua không được đâu nha các bạn

31. Chương Tập 5-1 : Sự Thật Tàn N Muốn Về Nhẫn

Tập 5- chương 1 : Sự thật tàn n muốn về nhẫn
Kết thúc buổi trình diễn đầy mệt mỏi, Jully vất vả muốn về ngủ một giấc ngon nhưng có lẽ lại ko được như vậy.Khi cô bước xuống gara lấy xe thì không ngờ lại một tiếng nói chứa đầy âm mưu vang lên

-Ba mẹ con biết rồi con chỉ lợi dụng cô ta vì số tài sản mà cô ta có thôi, con không yêu cô ta đâu

Bỗng một tiếng chat vang lên, cô đã đến bên anh ta từ lúc nào rồi

-Anh nói gì hả, ở bên tôi chỉ lợi dụng thôi sau

_Anh không có mà

-Anh đừng lừa tôi nữa, anh đã biết từ trước rồi phải không, thân phận của tôi

_Đúng vậy nhưng anh đã yêu em thật lòng mà

-Anh đừng giả dối, tôi biết mà nếu có người muốn đến với tôi chỉ là lợi dụng thôi

Cô tức giận chạy ra ngoài nhưng nỗi đau này khiến cô không thể nào thở, nó như dát dao đâm vào tim, cô hận tại sao lại tin một người như vậy, cô tức mình ngu ngốc mà , nếu như cô không nghe được cuộc đối thoại ngày hôm nay thì công ty của mẹ cô sẽ lọt vào gia đình anh, hợp đồng vẫn còn chưa kí kết nhưng nó sẽ diễn ra vào sáng mai mình nhất định phải ngăn cảng lại, về nhà thôi

Tới nhà

Tiếng điện thoại vẫn không ngừng nghỉ ‘’Tôi muốn hủy hợp đồng ngày mai kí liền hãy hợp tác với công ty thời trang Sweet đi, công ty đó sản phẩm rất tốt mẫu mã lại rất đẹp’’.Tiếng nói đã ngừng, cô biết cả báo chí đã biết hết chuyện đó sẽ thiệt hại cho công ty rất nhiều nhưng khi kí kết với Sweet thì cổ phiếu sẽ trở lại bình thường thôi , không cần phải lo gì nữa, tiếng điện thoại lần hai vang lên’’ Tiểu thư, hợp đồng này tiểu thư phải kí rồi, nó sẽ diễn ra tại khách sạn’’. ‘’Được, tôi sẽ đến’’. Tối đến những giấc mơ về buổi tối đó không ngừng hiện về giấc mơ cô, cô khóc rất nhiều nhưng không thể nào quên được.Sáng mai cả trung tâm thành phố rất nhiều người qua lại nhưng không có thể cảm nhận bầu không khí này nó khó chịu nhưng cũng đem đến cho cộ cảm giác thoải mái . Tại khách sạn, bản hợp đồng đã được kí kết xong’’Rất vui vì sự hợp tác lần này’’.’’Tôi rất hâm mộ tiểu thư mới còn nhỏ vậy đã có ba bằng đại học đẳng cấp quốc tế và là chủ tịch của Fashion star rồi, tiểu thư thật tài giỏi’’’’Ngài quá khen rồi ạ, cháu đâu giỏi gì đâu. À , mà bữa tối nay có một buổi tiếc dạ hội hi vọng ngài có thể đến’’’’Đích thân tiểu thư mời thì tôi sẽ đến thôi’’. Buổi sáng chứng khoáng của gđ cô tăng lên rất nhiều, nhưng còn bên Tom thì rớt xuống không ngừng ngay cả những hợp đồng làm ăn quan trọng đã bị cô hủy chỉ trong một đêm, bên đó không kịp trở tay. Cô bước đi nhẹ nhàng trên con phố dừng lại một shop quần áo mua đồ.

32. Chương Tập 5-2 : Chuẩn Bị

Tập 5- chương 2 : Chuẩn bị
Cô bước vào shop, cả shop nhìn cô trông cô lúc này thật đẹp, họ nhận ra cô vì lâu rồi cô đã không đến hồi trước cô đến với Jae Won nhưng từ khi anh đi nước ngoài thì cô đã không lui đến.’’Tiểu thư mời cô vào’’. Cô bước vào’’Đây là mẩu mới nhất cô hãy thử xem’’. ‘’Được cứ để tôi’’ Cô chọn rất nhiều bộ đồ hình như cô muốn tiết lộ thân phận của mình. Tôi sẽ lấy hết nhiêu đây hãy gửi đến theo địa chỉ này cho tôi’’Dạ’’. Ra khỏi nơi đó cô về nhà, căn nhà người làm đi qua đi lại , nó đều là do mẹ cô sắp xếp’’ Con về rồi à’’. ‘’Dạ’’ ‘’Lên nhà đi, mẹ đã đặt đồ cho con rồi nhưng trước tiên hãy lên phòng ba con cần nói chuyện với ba về những hợp đồng mà con đã hủy với gia đình Norman.

Tiếng gõ cửa cốc cốc

-Con về rồi ak, mau vô đi

_ba, con muốn quản lí công ty không đi học nữa

-Tại sao ?

_Con ghét cái trường đó, dù dì con cũng có ba bằng đại học rồi

-Con sẽ tiết lộ thân phận mình sao ?

_Đúng vậy, con là vị chủ tịch bí mật của Fashion Star lâu rồi ngày hôm nay con đã ra mặt kí hợp đồng rồi sớm muộn gì mọi người cũng biết

-dậy cũng tốt, mà tối nay hãy làm dậy đi , hôn ước của con tối nay sẽ được biết .

_Được rồi con sẽ làm vậy, tối nay đính hôn luôn cũng được

-Con hôm nay sao vậy, mọi lần con không muốn mà

_Không sao cả

-Được, tối nay sẽ là ngày đính hôn của con dù gì hôm nay gia đình ngoại nội đều đến cũng tốt thôi

_Con muốn ngủ, con về phòng đây, tới giờ con sẽ xuống

33. Chương Tập 5-3 : Buồi Dạ Hội-1

Tập 5- chương 3 : Buồi dạ hội-1
Cô ngủ hết hai tiếng , dậy thay đồ, chiếc váy dạ hội màu hồng phấn, dây chuyền , kim cương, giày dép đều rất đẹp , cô hôm nay chắc sẽ là một cô công chúa đẹp

Cô bước vào phòng tắm, tắm sạch sẽ bước ra ngoài

-Bà bạn tốt của tôi công nhận rất đẹp

_Eliza cậu qua hồi nào vậy

-Bà bạn tốt tôi đính hôn sao không về được chứ

_Sao cậu biết

-Ba cậu nói

_ Thôi, cậu về là tốt rồi, không gặp cậu mình nhớ cậu lắm đó

-Mình không nhớ cậu chắc

Dưới nhà khách đã đến gần như đầy đủ, June và Tom, Hellen cũng đã đến đầy đủ. Một lúc sau Joe cũng đến, anh ngày hôm nay là trọng điểm của mọi người. ai cũng thấy vui vì không lỡ buổi tiệc tối nay

June’’ Đồ nhà nghèo sẽ không đến đâu’’

Tom không nói gì vẫn im lặng, dự định hôm nay cô đến sẽ xin lỗi

Jully đến rồi, mọi người ơi

June bước đến’’ Cô nhà nghèo tới rồi sao ?’’

Cô vẫn không nói gì, bước đến Tom’’ Ai cho cậu đến đây’’, ‘’mình…’’, ‘’thôi, cậu đến cũng tốt thôi’’. Tiếng nói từ xa vang lên ‘’Jully cậu đi nhanh quá vậy, không chờ mình’’. Eliza chạy đến. Giới thiệu mọi người nha đây là Eliza bạn thân của tôi ( Jully nói).Joe đứng bên cạnh nảy chờ cứ chăm chút nhìn cô hôm nay đẹp cô đẹp như một thiên thần vậy, khí chất giống như một tiểu thư vậy không ai nghĩ rằng cô là con nhà nghèo cả.Giọng vang lần nữa vang lên’’Em gái, anh hai về rồi’’, cô nghe giọng nói liền chạy đến ôm lấy anh hai’’ Anh em nhớ anh lắm’’.

34. Chương Tập 3-4 :buổi Dạ Hội 2

Tập 3- chương 4 :Buổi dạ hội 2
Kính chào tất cả mọi người đến dự duổi tiệc ngày hôm nay. Hôm nay gia đình chúng tôi mở tiệc có hai chuyện công bố. Như mọi người đã biết con gái chúng tôi là cô gái có ba bằng đại học tầm cỡ quốc tế loại xuất xắc , là người điều hành Fashion Star bí mật từ khi tôi vợ quyết định giao lại quyền chủ tịch cho con. Hôm nay tôi xin giới thiệu với mọi người. Con gái chúng tôi là ’’Jully Mariana’’. Mời con bước lên.

Joe nghe giong nói đó trong lòng nghĩ rằng không lẽ là cô ấy- người đính hôn tối mình tối nay, JUlly từng bước đi lên , có sự dẫn dắt của anh hai mình là Jae Won.Đây chính là con gái của chúng tôi Jully con chào mọi người đi.

Chào mọi người, con tên là Jully con rất vui vì có sự đông đảo mọi người tối nay,đây là anh con người chăm sóc con trong những ngày che giấu thân phận, con cũng mong rằng khi mọi người biết được thân phận con sẽ không nói chuyện bàn tán vì con rất ghét sự ồn ào và cũng hi vọng các tờ báo sẽ không lấy con làm đề tài về những tin tức hàng ngày. Con xin cám ơn.

Ông Mariana : Việc thứ hai chúng tôi muốn công bố là lễ đính hôn của con gái tôi cũng sẽ tổ chức vào ngày hôm nay khi có đầy đủ họ hàng gia đình và bạn bè.Tôi xin trân trọng mời con rể tương lai của chúng tôi và gia đình Oliver bước lên phía trước.

Gia đình ông bước lên :Ông Oliver nói : Hôm nay tôi sẽ trả lời ọi người nghe rằng người con trai tôi đính hôn là Jully Mariana chứ không phải là June. Tôi hi vọng hai đứa nó sẽ sống hạnh phúc và hôn lễ sẽ diễn ra vào ngáy mai chúng tôi đã chuẩn bị, hai đứa cũng đã tốt nghiệp đại học có thể thừa kế được rồi. Và bây giờ lễ đính hôn sẽ bắt đầu.

Ở dưới đó, Eliza rất vui mừng cho người bạn chí cốt của mình nhưng còn June và Tom không ngờ Jully lại là vị hôn thê của Joe, mọi người cũng thật bất ngờ về điều này

35. Chương Tập 5-4 :đính Hôn

Tập 5- Chương 4 :ĐÍNH HÔN
ChiẾC bánh kem xinh xắn được mang ra, người chủ trì hôn lễ cũng nói. Sau một hồi giao ước, giờ là đến lúc trao nhẫn, Joe từ từ cầm chiếc nhẫn lên đeo vào tay cô đến lượt cô cô đeo gần nữa bàn tay thì dừng lại Joe hỏi’’ Cô không sao chứ’’ Nghe được tiếng nói cô đeo hết chiếc nhẫn cho anh. Ở dưới có người hình như không thở được.Giờ xin mời cô dâu chú rễ cắt bánh kem. Mẹ Joe sau khi hết phần nghi thức liền bước lên đeo cho cô chiếc nhẫn cho người con dâu của mình’’ Mẹ hi vọng con sẽ chăm sóc Joe thật tốt’’. ‘’Dạ’’. Eliza ở phía dưới nói lên :’’Hôn đi, hôn đi’’ câu nói như dát dao đâm thẳng vào tin Tom , mọi người nghe vậy cũng bắt đầu lên tiếng. Anh cũng đành phải dành nụ hôn cho cô nhưng cô đã buông tay ra không cho anh hôn. Nhưng lúc này lại nghĩ đến cảnh mình bị lợi dụng cô liền ôm lấy eo Joe hô anh, khiến anh cũng bị bất ngờ, không ngờ rằng cô có thể ôm anh, Tom đau đớn bỏ về.Buổi tiệc diễn ra rất vui vẻ anh và cô là người khiêu vũ đầu tiên, hai người đúng là tiên đồng ngọc nữ.

Buổi tiệc kết thúc, hai gđ tạm biệt sau khi phát hết thiệp mời, kết hôn sẽ ra vào buổi sáng mai vì họ còn phải hưởng tuần trăng mật nữa. Hôn lễ gấp rút nhưng không ngờ rằng hai gđ đã chuẩn bị từ lâu. Lúc này tại sàn giao dịch chứng khoáng hai nhà tăng lên rất nhiều.

36. Chương Tập 5-5 Kết Hôn, Sang Pháp

Tập 5- Chương 5 Kết hôn, sang Pháp
Cô phải dậy sớm còn phải đến lễ đường, trang phục cô dâu được nhà thiết kế đặc biệt là mẹ cô thiết kế như chỉ để mình cô mặc vậy, trang sức toàn những thứ đắt tiền, mọi người rất vui nhưng cô chẳng thấy vui chút nào. Joe sang đón cô đến nhà thờ. Hôn lễ diễn ra long trọng, Phần làm lễ kết thúc khi hai người trao nhẫn cưới và nụ hôn cho nhau. Tạm biệt mọi người, hai bọn họ sang Pháp du lịch, Tom thì đau đớn khi lỡ bỏ mất Jully’’ nếu anh chịu giải thích với cô những chuyện này là anh bị ép buộc thì cô sẽ không bỏ anh, tất cả là do gđ cô sắp xếp’’. Cô ngồi trên xe ra xân bay chỉ với sắc mặt và lạnh lùng, cô biết rằng chỉ cần tối nay cô sẽ là người của anh, nhưng cô cảm thấy rất buồn người cô yêu lừa gạt cô còn người cô tin tưởng cảm thấy an toàn thì đã kết hôn với cô nhưng cảm giác chẳng vui chút nào, cô không ngờ người kết hôn với mình là Joe và hôn lễ lại xảy ra rất nhanh, mọi chuyện như giấc mơ vậy.Ở nhà June an ủi Tom rất nhiều hai người đến bar uống rượu không biết trời đã tối, Tom thấy đau lòng sao không cản Jully lại

37. Chương Tập 5- 6 :cuối Cùng Cũng Tốt Đẹp

Tập 5- chương 6 :cuối cùng cũng tốt đẹp
JUlly và Joe đã sang Pháp vào lúc gần tối họ trở về khách sạn ă tối.

Cô và anh lúc này chỉ nhìn nhau, im lặng. Joe lên tiếng :’’Anh đi tắm trước đây’’. Cô im lặng để anh đi tắm , anh tắm xong cô cũng tắm. Cô bước ra với bộ áo choàng thân màu trắng nước da cô trắng nõn , gương mặt được ánh trăng chiếu sáng kheo hết những chỗ đẹp của cô. Anh rất muốn ôm lấy cô. ‘’Em tắm xong rồi ak,xuống ăn cơm tối đi ‘’ Cô lạnh nhạt trả lời’’Ừ’’. Hai người cứ im lặng uống rượu tiếng nhạc du dương, lãng mãn

‘’Em biết hôn lễ này chứ’’, ‘’Biết nhưng không ngờ lại là anh’’,’’Em vui không’’, ‘’Không biết’’, ‘’Em còn yêu Tom chứ’’, ‘’Không biết’’ Hai lần chữ không biết vanh lên.Anh đã uống rất nhiều rượu nên gần như đã say rồi, thốt lên hai chữ’’ Anh yêu em’’, cô nói’’ Không phải vì tiền chứ’’, ‘’Sao em nói vậy anh yêu em từ lúc chúng ta sang London mà có lẽ đã yêu em từ khi em bước vào trường đó’’, ‘’Vậy tốt rồi’’.Anh từ từ bước lại người cô, ôm cô lên vào phòng, cô chưa từng có cảm giác ấm áp vậy cứ để yên, anh khác với những người khác, không hề đụng chạm cô mà để cho cô ngủ trên giường lúc anh định đi cô thốt lên từ miện’’ Em yêu anh’’. Anh nghe tiếng nói vui mừng quay lại nhìn cô, hôn cô nhưng không thể nào khống chế bản thân cởi áo cô khi nào anh cũng không biết, trên thân cô lúc này cũng chỉ còn đổ lót. Anh cảm thấy có lỗi với cô nói lời’’Xin lỗi’’. Cô nói’’ Anh kho6ngf có lỗi chúng ta là vợ chồng mà’’ Nghe câu nói của cô anh im tâm hôn khắp người cô cuối cùng cũng làm việc mà người nào cũng làm, hai người đã qua một đêm tân hôn. Còn phía Tom và June, hai người uống rượu say vô khách sạn hồi nào không biết, họ quyết định sẽ lấy nhau. Ba năm sau Jully mang thai xin được một cặp xinh đôi nam nữ đặt tên là Jun và Jon, Tom và June xinh được đứa bé gái 1 tuổi và đứa bé trai 2 tuổi họ rất hạnh phú. Với xin lỗi của Tom và June , Jully tha thứ cho cậu và bốn người họ trở thành bạn thân của nhau. Eliza và anh Jae Won d94 kết hôn vì họ là thanh mai trúc mã hồi nhỏ mà, Jully bất ngờ vì người bạn chí cốt là chị dâu mình

Jully’’ Anh hai em không đồng ý đâu, em không muốn bạn mình trở thành chị dâu đâu.Em không chịu đâu’

Eliza’’ Jully cậu kì nha, có chồng rồi cũng phải ình có chồng chứ

Jae Won : Em gái kì nha anh không muốn ế đâu

Jully : em đùa thôi , Eliza cậu chăm sóc anh mình tốt nha, à mà phải gọi là chị dâu mới đúng.

Jae Won , Eliza : Cám ơn nha Jully

Tiếng cười vang lên khắp căn nhà , ba mẹ cô và Joe cũng đến nghe được tiếng nói chuyện của bọn trẻ cũng mắc cười

HAHahahahahahahahaha………………………………………………………………………………………………………………………..anh hai nhớ có vợ đừng bỏ em nhak. Anh biết mà em là cô gái cưng của anh mà. Ba mẹ yêu các con………………………..tie6ng nói vang khắp….

Hôm đó là ngày cô tha thứ cho tom và june

(tg: Chuyện hết rồi mọi người ơi, sau khi lấy Joe cô dần hết sự lạnh lùng, Tom và June cũng hiểu nhau. Cám ơn mọi người đã đọc chuyện nhak. THANK YOU).

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/the-love-story